



TẠP CHÍ

Thông tin Tư tưởng

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH



SỐ
64
6/2018

**TẠP CHÍ
THÔNG TIN - TƯ TƯỞNG**
Số 64 (tháng 6/2018)



TRỤ SỞ: TỈNH ỦY HÀ TĨNH

Số 6 - đường Nguyễn Thiếp
Thành phố Hà Tĩnh
ĐT: 0393. 855 739
Fax: 0393. 851 925
Email: thongtintuht@gmail.com

Tổng Biên tập
HOÀNG TRUNG DŨNG

Ban Biên tập
NGUYỄN THỊ HÀ TÂN
HÀ TIẾN LAM
LÊ VĂN KHÁNH
PHAN THỊ MAI LINH
TRẦN THỊ TỎ UYÊN

Thư ký Tòa soạn
PHAN THỊ MAI LINH

Trị sự
HOÀNG VĂN THANH
TRẦN THỊ TỎ UYÊN

Ảnh bìa 1:

Đại diện thế hệ trẻ Hà Tĩnh dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh...

Ảnh: Nam Giang

In 6.000 bản, khổ 19x26,5cm tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy phép hoạt động báo in số 2149/GP-BTTTT, của Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 13/11/2012. In xong và nộp lưu chiểu tháng 6/2018.

MỤC LỤC

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TỔ QUỐC

Những kỳ vọng có tính đổi mới, đột phá từ Hội nghị Trung ương 7 khóa XII **1**

KHẮC HIẾN

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ **4**

PHAN TRUNG THÀNH

Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh **6**

HỒ CÔNG THẮNG

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua..." **9**

THÚY NGỌC

Giáo dục Hà Tĩnh: Thêm một mùa vàng... **11**

BẢO CHÂU

Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy... bây giờ **13**

PHAN TẤN LINH

Tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh **16**

LÊ NGỌC CHÂU

Ngành Y tế nỗ lực thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân **19**

HOÀNG QUỐC HUÂN

Hà Tĩnh chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng 2018 **21**

TRÀ GIANG

Vườn mẫu Hà Tĩnh đánh thức khát vọng làm giàu **24**

T.H

Dự án mỏ sắt Thạch Khê và những hệ lụy... **27**

TRANG VĂN NGHỆ

VỮ NHÂN - Năng Hoành Sơn **30**

NGUYỄN XUÂN TRUNG - Nhớ đảo **30**

NGUYỄN SỸ ĐẠI - Nhà báo **30**

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUỐC DŨNG

Người "vác tù và" giữ lửa nông thôn mới **31**

DIỄN ĐÀN CHI BỘ

CÔNG MINH - NGUYỄN MINH

Hãy thể hiện bản lĩnh và giữ vững niềm tin vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta **33**

BẢO LINH

Cảnh giác với nhóm tự xưng là "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" **35**

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

T.H

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới... **38**

H.T

Thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2018 **40**

BIA 4

LÊ VĂN VỊ

Chân dung GS. Phan Đình Diệu người mở đường đưa Internet vào Việt Nam **B4**

(Tiếp theo bìa 4)

người quản lý, từ năm 1977 - 1985, ông đã đưa Viện vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại của buổi đầu hoạt động, xây dựng được một số hướng nghiên cứu chính về tin học.

Ông là người sáng lập và Chủ tịch đầu tiên Hội Tin học Việt Nam. Không chỉ là một nhà khoa học tài năng, GS Phan Đình Diệu còn là một người thầy tận tình nhưng rất nghiêm khắc với học trò của mình. Ông có thời gian làm cán bộ giảng dạy cho sinh viên và học viên sau đại học tại Khoa Công nghệ thông tin (nay là Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) và là chuyên gia cao cấp của trường trong nhiều năm.

Ông cũng là Ủy viên của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học giáo dục. Khi nói về ông, nhiều nhà khoa học, nhân sĩ trí thức đã khẳng định: Ông là một người trí thức thẳng thắn, dũng cảm, hết lòng vì đất nước. Ông luôn phát biểu thẳng thắn trực diện, trực tiếp trên diễn đàn Quốc hội, Mặt trận Tổ Quốc, trước lãnh đạo cấp cao. Đó là những tiếng nói mang đầy tính xây dựng với các lập luận chặt chẽ nên luôn được trân trọng...

Không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, GS Phan Đình Diệu đã tham gia nghiên cứu ở cả những lĩnh vực khác như kinh tế, giáo dục. Ông là một trong những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu và lên tiếng về "nền kinh tế tri thức" tại Việt Nam từ cuối thập niên 1990. Từ năm 2003, ông tham gia Diễn đàn cải cách giáo dục của 23 nhà khoa học trong và ngoài nước do GS toán học Hoàng Tụy khởi xướng, có tên là "Hướng về giáo dục" và có nhiều đóng góp thẳng thắn, có giá trị, những đề xuất mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục.

Là Người luôn tìm kiếm những cái mới, GS -TS Phan Đình Diệu đã từng tâm sự "Công nghệ thông tin là một ngành mà tôi rất tha thiết. Cả phần đời sung sức nhất của mình, tôi đã dành để nghiên cứu, xây dựng và góp phần phát triển nó". Khi có cơ hội được làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô, Ông đã quyết tâm chuyển niềm đam mê của mình đối với toán học trừu tượng sang việc ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu một lĩnh vực mới không chỉ đối với riêng ông mà với cả nền

khoa học của Việt Nam lúc đó là khoa học máy tính và những vấn đề liên quan như điều khiển học, khoa học hệ thống.

Ông nghiên cứu với niềm tin sâu sắc rằng những lĩnh vực khoa học mới này sẽ là những ngành rất cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong một tương lai không xa. Ông cũng luôn phát hiện, khuyến khích những cán bộ nghiên cứu trẻ, dựa trên năng lực thực sự mà không chỉ phụ thuộc vào bằng cấp hay tuổi tác. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Viện Khoa học tính toán và điều khiển đã có những nhóm nghiên cứu mạnh với các thành viên hoạt động tích cực, nhiều người sau này trở thành những người trụ cột trong các viện nghiên cứu, các bộ ngành. Dưới sự lãnh đạo tâm huyết, quyết đoán của ông và với sự quyết tâm, làm việc hăng say của các cán bộ viện, năm 1981 chiếc máy vi tính đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam và Đông Á. Ông cũng đã lãnh đạo nhóm nghiên cứu hợp tác và phát triển các đề tài mật mã với Ban Cơ yếu trung ương. Ông đã tổ chức những hội nghị tin học quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, tạo cơ hội để các cán bộ trẻ của Việt Nam giao lưu học hỏi với các đồng nghiệp nước ngoài. Với sức ảnh hưởng của mình, nhiều chuyên gia tin học nước ngoài đã gắn bó lâu dài và trở thành người bạn khoa học của Việt Nam. Ví thế, ông được xem là một trong những người đã lát những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng cho sự phát triển ngành khoa học - công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Ngoài việc lên lớp giảng dạy, các bộ giáo trình và sách chuyên khảo, các bài khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước của ông là những tài liệu tham khảo quan trọng cho sinh viên, giới nghiên cứu và những người quan tâm đến toán học và tin học.

GS.TS khoa học Phan Đình Diệu có ba người con. Các con trai, gái, dâu, rể của ông đều nối tiếp truyền thống của gia đình, theo đuổi sự nghiệp khoa học - giáo dục và có nhiều thành công trong nghiên cứu, giảng dạy. Trong đó, PGS.TS Phan Thị Hà Dương (con gái), PGS.TS Lê Minh Hà (con rể), GS Phan Dương Hiệu (con trai) là những nhà toán học sớm đạt được nhiều thành tựu.

L.T - T.H

Chân dung **GS PHAN ĐÌNH DIỆU**

người
mở đường
đưa
Internet
vào
Việt Nam



LỆ TRẦN - THANH HÀ

G S.TS Phan Đình Diệu là Viện trưởng đầu tiên của Viện Khoa học tính toán và điều khiển (nay là Viện Công nghệ thông tin Việt Nam). Giáo sư cũng là người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Hội Tin học Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin khóa 1 (1993-1997). Đặc biệt, ông được ghi nhận là một trong những nhà khoa học đã đóng góp công sức để "mở đường" đưa Internet vào Việt Nam 20 năm trước.

GS.TS Phan Đình Diệu đã qua đời vào lúc 10h sáng 13/5/2018 tại Hà Nội, hưởng thọ 82 tuổi. Ông sinh năm 1936, là người con của huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông nổi tiếng với sự chính trực và có những đóng góp tâm huyết về chính sách phát triển khoa học giáo dục nước nhà.

Ông nguyên là sinh viên trường Đại học Sư phạm Khoa học. Chính nơi đây ông đã tìm thấy niềm say mê với ngành Toán học. Năm 1957, ông tốt nghiệp thủ khoa và được giữ lại trường giảng dạy. Năm 1962, ông Phan Đình Diệu được cử đi Liên Xô làm nghiên cứu sinh tại Khoa Toán học

tính toán và Điều khiển học, Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov. Mùa hè năm 1965, sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, ông được đề nghị ở lại làm tiếp luận án tiến sĩ khoa học. Đến năm 1967, ông về nước với học vị Tiến sĩ khoa học. Năm 1971, ông được bổ nhiệm Trưởng phòng Toán học tính toán của Ủy ban Khoa học Nhà nước. Thời điểm này, cả nước chỉ có một giàn máy tính được đặt tại đây, đòi hỏi phải được nghiên cứu để sử dụng và đào tạo cán bộ.

Năm 1975, trong thời gian thực tập tại Pháp, ông đã được tiếp xúc với nhiều thành tựu hiện đại của ngành tin học trên thế giới. Từ đó, ông say mê tìm hiểu hai hướng phát triển mà ông cho là có triển vọng nhất và có thể ứng dụng, phát triển ở Việt Nam là vi tin học (trên cơ sở kỹ thuật vi xử lý và máy vi tính) và viễn tin học (trên cơ sở công nghệ viễn thông và mạng máy tính). Đầu năm 1977, Viện Khoa học tính toán và điều khiển được chính thức thành lập, ông được phân công làm Viện trưởng. Là người dự thảo kế hoạch và cũng là

(Xem tiếp bìa 3)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY
KHÓA XII

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Ảnh: PV

NHỮNG KỶ VỌNG CÓ TÍNH ĐỔI MỚI, ĐỘT PHÁ TỪ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

TỔ QUỐC

Có thể khẳng định: những nội dung mà Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vừa thông qua thực sự có nhiều đổi mới quan trọng, có tính đột phá, phù hợp tình hình thực tế và đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước, đáp ứng được niềm mong mỏi, tin tưởng của nhân dân.

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ; chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội. Có thể khẳng định: những nội dung mà Hội nghị Trung ương 7 khóa XII nhất trí thông qua có nhiều đổi mới quan trọng, có tính đột phá, phù hợp tình hình thực tế và đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước, đáp ứng được niềm mong mỏi, tin tưởng của nhân dân.

Xác định công tác cán bộ có ý nghĩa lâu dài, then chốt, quyết định định hướng, phát triển cũng như mọi quyết sách, điều hành trong các lĩnh vực, Hội nghị đã nhất trí ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo

đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Đúng như nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ - một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, rất khó, phức tạp và hệ trọng. Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”. Do đó, theo Tổng Bí thư phải chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, cơ chế và điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Nhìn lại công tác cán bộ vừa qua, với hàng loạt vụ việc sai phạm được đưa ra mạnh mẽ, kịp thời và những xử lý nghiêm minh, có sức ngăn chặn, răn đe, được sự ủng hộ của nhân dân... đã cho thấy đây là công tác được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, theo dõi sát sao. Vì vậy, Nghị quyết về công tác cán bộ tại Hội nghị lần này một lần nữa xác định quyết tâm trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh, đạo đức, hết lòng vì dân vì nước, không tư lợi, những nhiễu, xây đi đôi với chống. Công tác cán bộ vững mạnh có thể là “cái gốc” cho sự phát triển, ổn định và củng cố, tạo niềm tin cho nhân dân. Cùng với đó, Hội nghị cũng cho thấy sự quyết tâm xây dựng một bộ máy trong sạch, kỷ cương. Bất kỳ một cán bộ nào sai phạm, dù ở thời

điểm nào, giữ cương vị cao đến đâu nhưng nếu vi phạm đều bị xử lý, không có bất cứ vùng cấm nào.

Một trong những Nghị quyết nữa được người dân trông đợi, đặt nhiều kỳ vọng đó là *cải cách chính sách tiền lương* tạo động lực nâng cao chất lượng, năng suất làm việc. Nếu như công tác cán bộ được coi là then chốt, “gốc rễ” thì cải cách chính sách tiền lương có thể coi là cơ sở, động lực cùng song hành, đi đôi cho sự đổi mới mang tính đột phá. Bởi nếu một mặt chúng ta đòi hỏi đội ngũ cán bộ, người lao động chất lượng, đủ tài và đức nhưng tiền lương không tương xứng thì liệu có thể giữ chân được cán bộ, người lao động hoặc khiến họ yên tâm công tác, dốc toàn sức lực, chất xám cho công việc chuyên môn?

Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Việc trả lương xứng đáng với cống hiến của cán bộ, người lao động là một cách ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám” đã và đang diễn ra nhiều năm nay. Có những cán bộ, người lao động thực sự có tài, đức nhưng vì áp lực “com áo gạo tiền”, họ đã bỏ môi trường làm việc nhà nước với đồng lương “ba cọc ba đồng”, không thể trang trải cuộc sống cá nhân và gia đình để sang làm cho các doanh nghiệp, liên doanh, thậm chí tại thị trường nước ngoài. Hoặc

nếu trụ lại môi trường làm việc nhà nước thì “chân trong chân ngoài” nhằm kiếm thêm thu nhập, dễ tồn tại tâm lý “xà xẻo”, tham ô, tham nhũng, gợi ý hối lộ, đút lót... để có thêm thu nhập ngoài lương; hay tâm lý an nhàn, không muốn cống hiến làm thui chột, chây ì, không phát huy hết nội lực cũng như những tiền năng quý giá của bản thân... Tất cả biểu hiện này đã cho thấy hệ quả không nhỏ từ việc chi trả lương chưa tương xứng. Vì vậy, việc cải cách tiền lương là một bước tiến cần thiết, kịp thời, huy động những bộ óc tài giỏi để phát triển đất nước, tạo công bằng, động lực phát huy khả năng cống hiến ở mức cao nhất của mỗi người một cách chân chính, đàng hoàng.

Cùng với hai nghị quyết trên, Hội nghị còn thông qua nội dung cơ bản về *cải cách chính sách bảo hiểm xã hội*. Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục xác định chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững của đất nước và thể hiện tính nhân văn và bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Vì vậy, Hội nghị xác định việc đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để Bảo hiểm xã hội thật sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng - hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”.

Với ba Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, cải cách tiền lương và cải cách bảo hiểm xã hội có thể coi là những Nghị quyết mang tính

đột phá, có tính toàn diện, có sự liên kết, ràng buộc, hỗ trợ, bổ sung nhau như chiếc kiềng ba chân vững chắc để phát triển. Công tác cán bộ then chốt, nền tảng, tiền lương phù hợp là động lực để duy trì, phát triển và bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng để tạo sự bền vững, yên tâm... Đây cũng là ba Nghị quyết cần thiết trong bối cảnh hiện nay, phù hợp với thực tế để làm nền tảng đưa đất nước phát triển.

Để thực hiện những Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII chắc chắn không phải ngày một ngày hai sẽ có ngay kết quả, mà đó phải là một quá trình của thời gian khoảng vài ba năm cùng với sự ủng hộ, vào cuộc của các cấp cũng như của nhân dân. Bởi nếu thực hiện được Nghị quyết thì sẽ phải kéo theo những cải cách đồng bộ, quyết liệt như tinh giản biên chế, chống chạy chức, chạy quyền, loại bỏ tình trạng “con ông cháu cha”...

Nội dung của ba Nghị quyết thể hiện sự thẳng thắn, sáng suốt, linh hoạt, đổi mới, mong muốn xây dựng đất nước đi lên của những người giữ trọng trách đứng đầu đất nước. Với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật về những yếu kém, chưa hiệu quả về công tác cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội để quyết tâm thay đổi và một sự cầu thị, đột phá, được nhân dân đánh giá cao. Và người dân tin rằng với những gì Đảng, Nhà nước đã và đang làm trong thời gian qua như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ vi phạm... đã đạt được những kết quả nhất định, thì với trách nhiệm, sự đoàn kết, quyết tâm, kiên trì, nhất trí cao của các cấp lãnh đạo những nội dung đã được xác định trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII sẽ trở thành hiện thực, đi vào cuộc sống. Bởi đây không chỉ là niềm tin, sự mong mỏi của nhân dân mà còn là yêu cầu cấp bách, cần thiết cho sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

T.Q

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất uy tín ngang tầm nhiệm vụ

KHẮC HIỀN

Sau 88 năm lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của đội ngũ cán bộ, luôn đặt công tác cán bộ lên vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, trước yêu cầu của công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, với tác động của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược phải ở một tầm cao mới.

Đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập

Trong bài viết nhìn lại 20 năm thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn nhiều hạn chế. Đó là đội ngũ trong hệ thống chính trị đông nhưng không mạnh. Chất lượng cán bộ không đồng đều, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế.

Qua thực tế thấy rằng, một bộ phận cán bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Một số cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện, có biểu hiện giao động, giảm sút lòng tin vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến ngày càng phức tạp nhưng chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Nhiều đồng chí ở

cương vị đứng đầu còn có tình trạng quan liêu, gia trưởng, độc đoán, mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Những biểu hiện về cơ hội chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa, vị kỷ có chiều hướng gia tăng. Một số tệ nạn như: “chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp” diễn ra khá phổ biến.

Nhiều khuyết điểm yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục. Cơ chế, phương pháp, quy trình đánh giá bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ chậm đổi mới. Chưa kiên quyết trong xử lý, thiếu quy chế sắp xếp, thay thế những cán bộ yếu kém. Đánh giá, bố trí cán bộ còn biểu hiện thiếu dân chủ, nhiều trường hợp còn do ý chí của người đứng đầu. Chưa gắn giữa đào tạo với việc tuyển chọn, quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ, dẫn đến tình trạng vừa thiếu vừa thừa. Chưa khắc phục được triệt để tình trạng cục bộ, khép kín theo địa phương, ban ngành trong công tác cán bộ. Chính sách thu hút nhân tài chưa cụ thể, thiếu sức thu hút; trong thực hiện chính sách còn nhiều điểm bất hợp lý, thiếu công bằng, thiếu nhất quán...

Những khuyết điểm, yếu kém của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đã hạn chế rất nhiều đến khả năng phát huy các tiềm năng, thế mạnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, đe dọa sự tồn vong của đất nước.

Cán bộ phải ngang tầm với nhiệm vụ

Từ những thực tế nêu trên, một trong ba đề án quan trọng đã được Hội nghị Ban Chấp

hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khoá XII tập trung bàn bạc, thống nhất, đó là xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, làm sao để có được năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Bác Hồ đã từng dạy: Công tác cán bộ là “Cái gốc của mọi công việc, sự nghiệp cách mạng thành công hay thất bại phần lớn là do cán bộ quyết định”. Thực tiễn chỉ ra rằng, trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh giống nhau nhưng kết quả mang lại khác nhau. Chính là do đội ngũ cán bộ, mà trước hết là người đứng đầu.

Trong những năm qua, Trung ương đã có nhiều nghị quyết, bước đi, cách làm bài bản, thận trọng nhưng cũng không kém phần quyết liệt, cụ thể liên quan đến công tác cán bộ. Quá trình xây “lòng cơ chế” để “nhốt quyền lực” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, Đảng ta đã ban hành hàng loạt quy định về việc luân chuyển cán bộ cấp chủ trì; định ra khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo ở các cấp... Chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái thuộc ba nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; quyết định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ đến các quy định của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ, kinh nghiệm rèn luyện, kiện toàn đội ngũ sau 32 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lần này có nhiều quan điểm mới, toàn diện hơn. Đề án đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia về nhân tài; xác định rõ khái niệm, tiêu chí về nhân tài cũng như quan điểm phát triển, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát huy những cơ chế, chính sách để nhân tài phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; cơ chế phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trẻ. Nhằm quyết tâm chặn đứng các tệ nạn tiêu cực, chống tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm trong công tác cán

bộ, đề án lần này coi việc kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ là khâu đột phá.

Thực tiễn luôn vận động, thường xuyên biến đổi không ngừng, vì thế quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đối với cán bộ các cấp cũng ngày càng đòi hỏi đầy đủ, hoàn thiện hơn. Mỗi đối tượng cán bộ cần có tiêu chuẩn riêng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp... do chức năng, nhiệm vụ khác nhau nên cần có tiêu chuẩn khác nhau, không nên chỉ dựa trên một số tiêu chuẩn chung để áp dụng cho mọi loại cán bộ. Đặc biệt, với cán bộ cấp chiến lược, những người giữ trọng trách trong toàn bộ bộ máy của hệ thống chính trị phải là người thật sự có uy tín với xã hội, có đủ các yếu tố về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và phẩm chất trí tuệ.

Tóm lại, với đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới của cách mạng phải là những người tuyệt đối trung thành, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân. Đặc biệt họ là những cán bộ không vụ lợi, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, tha hoá, tham ô, lãng phí. Với cán bộ cấp chiến lược đòi hỏi cao hơn nhiều. Họ phải là những người có tầm cao trí tuệ; giỏi năng lực tổ chức thực tiễn, năng lực đoàn kết, quy tụ đồng chí, đồng nghiệp; có tư duy đối ngoại, hiểu biết thế giới, quan hệ quốc tế.

Chưa bao giờ Đảng ta có được trong tay một đội ngũ cán bộ hùng hậu, trong đó có nhiều người tài giỏi, được đào tạo một cách bài bản như hiện nay. Nếu chúng ta biết đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đúng, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giúp họ luôn đứng vững trên vị trí của mình, nhất định sẽ phát huy được sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị, xây dựng Đảng vững mạnh, chính quyền hành động liêm chính, đưa đất nước phát triển đi lên một tầm cao mới.

K.H



Một góc thành phố Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh

PHAN TRUNG THÀNH
Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh những tình cảm hết sức sâu nặng, tình nghĩa. Từ năm 1930 đến năm 1969, Bác Hồ đã 16 lần gửi điện, viết bài để biểu dương khen ngợi những tập thể, cá nhân ở Hà Tĩnh lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu và công tác. Đặc biệt, Người đã ba lần trực tiếp nói chuyện với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Các bức điện, bài viết, bài nói chuyện của Người có nhiều nội dung mới, quan trọng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi về thi đua ái quốc, chúng tôi xin đề cập đến nội dung sự quan tâm của Người đến các phong trào thi đua yêu nước ở Hà Tĩnh.

Còn nhớ từ những năm 1930-1931, Bác đã giành những lời động viên khen ngợi phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Người đã theo dõi sát phong trào, ra những chỉ thị cần thiết để uốn nắn và hướng dẫn cuộc đấu tranh hướng cách mạng đi đúng mục tiêu. Sau này, trong lời viết cho Bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh ngày 3/2/1964, Người viết: “Dù đế quốc Pháp và bọn phong kiến đã tạm thời nhấn chìm phong trào cách mạng trong biển máu, nhưng truyền thống oanh liệt của Xô viết Nghệ - Tĩnh đã thúc đẩy phong trào cách mạng

trong cả nước tiến lên và đưa đến Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ⁽¹⁾.

Những năm 1948, 1949 thực hành cuộc vận động thi đua ái quốc, Hà Tĩnh đã đẩy lên phong trào bình dân học vụ và phong trào đỡ đầu dân quân rất sôi nổi. Người đã 3 lần gửi thư, điện ngợi khen. Tháng 8/1948 trong thư gửi ông Trưởng Ty bình dân học vụ Hà Tĩnh, sau khi gửi lời khen những làng đã thanh toán nạn mù chữ, Người đã nêu lên 3 nhiệm vụ trọng tâm về công việc bình dân học vụ trong toàn tỉnh. Đó là toàn tỉnh phải nhanh chóng thanh toán nạn mù chữ. Nâng cao chất lượng học tập toàn diện, gắn với tuyên truyền cổ động cho công việc kháng chiến, kiến quốc.

Bức thư đã kịp thời động viên, cổ vũ phong trào bình dân học vụ các địa phương trong toàn tỉnh. Tháng 11/1948, huyện Cẩm Xuyên đã thanh toán xong nạn mù chữ, Người đã gửi thư khen: “Thế là huyện Cẩm Xuyên đã tranh được cái vinh dự xung phong cho Hà Tĩnh và liên khu IV trên mặt trận văn hoá bình dân⁽¹⁾. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ nguyên nhân đạt được những thành tích và công việc tiếp theo vì: “Những thành tích ấy chỉ là bước đầu. Đồng bào cần phải tiếp tục học thêm nữa, học thêm mãi để tiến bộ thêm mãi. Vì diệt giặc đói chỉ là một trong ba mặt trận kháng chiến, kiến quốc của ta, đồng bào Cẩm Xuyên sẽ làm kiểu mẫu... trên hai mặt trận kia tức là: Xung phong tăng gia sản xuất để tự cấp, tự túc để diệt giặc đói. Xung phong tổ chức du kích cho hẵn hoi, xung phong giúp đỡ bộ đội, thanh niên thi đua tham gia Vệ quốc quân để diệt giặc ngoại xâm...”⁽¹⁾ những lời động viên, nhắc nhở của Người cũng là lời hiệu triệu luôn gắn với nhiệm vụ cụ thể, thiết thực.

Thi đua với huyện Cẩm Xuyên các huyện khác trong toàn tỉnh đã quyết tâm thanh toán nạn mù chữ. Tháng 2/1949, Bộ Giáo dục đã công nhận Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước đã thanh toán nạn mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh. Ngày 15/5/1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã điện gửi toàn thể đồng bào tỉnh Hà Tĩnh: “Hà Tĩnh là một tỉnh thanh toán xong nạn mù chữ trước nhất trong cả nước, lại xung phong đỡ đầu dân quân nhất là các xã ở Can Lộc đã giúp 80 đến 200 vạn đồng.

Đó là kết quả đầu tiên của thi đua Ái Quốc.

1. Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi toàn thể đồng bào Hà Tĩnh và nêu là tỉnh kiểu mẫu thi đua. Mong rằng Hà Tĩnh sẽ hăng hái làm gương xung phong thi đua về các mặt khác.

2. Mong rằng dân quân Hà Tĩnh xung phong lập nhiều chiến công cho xứng đáng đối với sự sốt sắng ủng hộ của đồng bào.

3. Mong rằng các tỉnh khác, trước là Thanh, Nghệ sẽ thi đua với Hà Tĩnh và sẽ thắng lợi như Hà Tĩnh⁽¹⁾.

Bức điện là lời chúc mừng thành tích của Hà Tĩnh, là lời động viên thể hiện tình cảm chứa chan với vùng đất, con người Hà Tĩnh.

Cùng với điện khen, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định tặng thưởng cho nhân dân Hà Tĩnh Huân chương Độc lập hạng Nhì, bậc huân chương cao nhất, rất hiếm lúc bấy giờ. Sự quan tâm của Bác Hồ giành cho Hà Tĩnh không chỉ có phong trào bình dân học vụ chung của tỉnh mà cả những điển hình cá nhân trên lĩnh vực này. Người đã viết bài “Có công mài sắt có ngày nên kim” để biểu dương chiến sỹ trong phong trào diệt giặc đói là đồng chí Trần Nghệ, người đã tự mình phân đầu thoát được nạn mù chữ lại mở được lớp dạy cho nhiều người biết chữ. Người khẳng định: “Tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó khăn giúp đồng chí Nghệ thành một cán bộ gương mẫu⁽¹⁾.”

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp Hà Tĩnh có trên 3 vạn thanh niên nhập ngũ, 831 gia đình có từ 3 đến 5 con vào vệ quốc đoàn. Nhiều người trở thành chiến sỹ thi đua và 3 người được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân. Liệt sỹ Phan Đình Giót, người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai trên đồi Him Lam trong trận mở

đầu chiến dịch Điện Biên Phủ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương qua bài báo: “Nhớ người chiến sỹ anh hùng”. Với cách kể chuyện dung dị, cảm động, bài báo của Người đã ngợi ca tâm gương “hy sinh oanh liệt để mở đầu cuộc đại thắng ở Điện Biên Phủ mà tiếng tăm đã vang lừng khắp thế giới”⁽¹⁾.

Thi đua phục vụ tiền tuyến cũng là một phong trào sôi nổi, chẳng kém phong trào tòng quân. Anh thanh niên xung phong Trịnh Văn Huyền đã được Người khen “siêng năng” “nhiều sáng kiến “gan dạ” “có tinh thần đoàn kết”. Người khẳng định: “Đồng chí Huyền thật xứng đáng với danh hiệu là thanh niên xung phong làm kiểu mẫu cho tất cả thanh niên chúng ta”⁽¹⁾. Người còn viết bài “Một chiến sỹ gương mẫu” nói về đồng chí Thân một cán bộ làm tốt công tác vận động quần chúng giảm tô. Với bài viết: “Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng” của Người đã góp phần giáo dục, khích lệ tuổi trẻ lúc bấy giờ. “Ngày nay, được Đảng giáo dục, có đoàn dìu dắt thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động, phải thực hiện khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”⁽¹⁾.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hà Tĩnh vừa là hậu phương nhưng cũng là tuyến tuyến có nhiệm vụ nặng nề chi viện cho chiến trường miền Nam và trực tiếp đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ. Trong công việc bận bịu, Người vẫn luôn theo dõi sát phong trào Hà Tĩnh. Ngày 23/8/1966 Người đã có thư khen quân và dân Hà Tĩnh bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Người viết “Ngày 26/3/1965 quân và dân Hà Tĩnh lập chiến công vẻ vang bắn rơi 12 máy bay giặc Mỹ. Từ đó đến nay Hà Tĩnh chiến đấu và sản xuất có nhiều tiến bộ. Tính đến ngày 18/8/1966 tỉnh nhà đã bắn rơi cộng tất cả 100 máy bay giặc Mỹ”⁽¹⁾. Rồi thư khen quân và dân Hà Tĩnh bắn rơi 200 máy bay Mỹ. Trong thư Người viết “đồng bào, bộ đội và cán bộ Hà Tĩnh hãy phát huy thắng lợi, đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu và sản xuất giỏi hơn nữa, làm

công tác giao thông vận tải và công tác phòng không nhân dân tốt hơn nữa, xứng đáng với truyền thống Xôviết Nghệ - Tĩnh anh hùng”⁽¹⁾. Lời động viên, khích lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm cho Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sức mạnh, ý chí kiên cường để vượt qua ác liệt chiến tranh làm nên những kỳ tích, chiến công.

Cũng như trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên cổ vũ Hà Tĩnh phong trào bình dân học vụ; năm 1964 khi trường cấp III Đức Thọ đổi tên thành trường cấp III Trần Phú, Người đã có điện chúc mừng và coi đó là một vinh dự lớn cho nhà trường, “để thầy giáo thi đua dạy thật tốt, các cháu học sinh thi đua học thật tốt, làm gương mẫu tốt cho các trường khác”⁽¹⁾. Khi trường cấp II Hương Phúc, Hương Khê bị ném bom, đoàn đại biểu của trường ra Thủ đô tố cáo tội ác của giặc Mỹ, Bác đã gặp đoàn thăm hỏi, an ủi và căn dặn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”⁽²⁾. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 của Người (19/5/1969) Người đã thưởng cho xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên lá cờ về giáo dục, tấm chân dung của Người và ghi bút tích với dòng chữ “Thân ái gửi lời khen đồng bào và cán bộ xã Cẩm Bình tổ chức tốt việc giáo dục văn hoá”⁽²⁾.

Những tình cảm sâu nặng, lời biểu dương kịp thời, đúng mực của Bác Hồ giành cho Hà Tĩnh đã trở thành động lực to lớn, khích lệ cổ vũ động viên Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vượt qua gian khổ, hy sinh trong kháng chiến, kiến quốc và ngày nay tiếp tục vượt qua thử thách, khó khăn đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại; để “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” như mong ước của Người.

P.T.T

1. *Bác Hồ với Hà Tĩnh*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.

2. *Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh*, NXB Nghệ Tĩnh, 1990.



“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi, Ảnh: HTL

HỒ CÔNG THẮNG
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của Nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, phong trào thi đua đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Ngay từ những ngày đầu phát động, phong

trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, gắn với nhiều phong trào cụ thể: tăng gia sản xuất và tiết kiệm, giết giặc lập công, ba đảm đang, ba sẵn sàng, năm xung phong... Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trong mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, từ các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng; từ công, nông, binh đến nhân viên chính phủ. Phong trào thi đua ái quốc đã dần thấm sâu vào từng con người và có sức lan toả mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến.

Trải qua 70 năm kể từ ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2018) và thực hiện lời dạy của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm túc thực hiện và đạt được nhiều kết quả trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; ban hành đồng bộ về thể chế, phát động nhiều phong trào thi đua đi vào chiều sâu như: Phong trào Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào 3 không (Không ma túy tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông, không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình) và nhiều phong trào khác.

Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh được đổi mới, tạo ra bước phát triển tiến bộ nhiều mặt và ảnh hưởng tích cực đến phạm vi toàn xã hội. Ở nhiều địa phương, đơn vị nội dung phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đưa vào nghị quyết, chương trình hành động và được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của quá trình quản lý điều hành tại địa phương, cơ quan. Việc coi trọng, quan tâm chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện khen thưởng đúng thành tích, đảm bảo nguyên tắc, công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, ngành đã thực sự lan tỏa và tác động tích cực, động viên thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống. Tất cả các phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh ta trong thời gian qua đều thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mang tính xã hội nhân văn, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, cổ vũ động viên người người thi đua, ngành ngành thi đua, lập nên nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Có

thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh đã và đang đi vào cuộc sống, là nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ vậy, năm 2017 tăng trưởng GRDP cả năm 10,71% (kế hoạch tăng 10,66%); Tổng thu ngân sách đạt 8.925 tỷ đồng (kế hoạch 7.700 tỷ đồng); Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, xuất khẩu đạt 259 triệu USD, tăng 98,58% so với năm 2016, nhập khẩu 1,084 tỷ USD, tăng 31,31% so với năm 2016. Thành lập mới 1.011 doanh nghiệp, tăng 16,85% so với năm 2016. Triển khai các giải pháp phục hồi quảng bá du lịch biển sau sự cố môi trường; tham gia 35 giải thể thao thành tích cao đạt 116 huy chương các loại. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững; chất lượng mũi nhọn đạt nhiều thành tích nổi bật. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt 1,9% (kế hoạch 1,5 - 2%); có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Qua các phong trào thi đua nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng với nhiều hình thức.

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác, công tác thi đua, khen thưởng, thời gian tới mang lại hiệu quả thiết thực cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản pháp luật về Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020).

Thứ hai, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Xem tiếp trang 15)



Em Nguyễn Thị Thanh Cẩm - học sinh trường THPT Nguyễn Đình Liễn (thứ nhất từ trái sang), đạt giải Nhì quốc gia môn địa lý

GIÁO DỤC HÀ TĨNH: THÊM MỘT MÙA VÀNG...

Bài và ảnh: THÚY NGỌC

Với người dân Hà Tĩnh, mỗi mùa thi qua là thêm một niềm vui, niềm tự hào trước những kết quả đáng ghi nhận được viết nên bởi tâm huyết và nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Năm học 2017 - 2018, Hà Tĩnh có 85/96 học sinh tham gia dự thi đoạt giải học sinh giỏi quốc gia (chiếm tỷ lệ 88,5%), trong đó có 3 giải Nhất, 27 giải Nhì, 32 giải Ba, 23 giải khuyến khích. Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước.

Thầy Nguyễn Công Hoàn - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “So với năm trước, năm nay tăng 8 giải, gồm 1 Nhất, 5 Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến Khích. Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải (sau Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An)...”.

Đặc biệt, năm nay Hà Tĩnh có 9 học sinh ở các bộ môn Toán, Lý, Sinh, Tin học được lọt vào vòng 2 để tham gia đội dự tuyển quốc tế. Đó là vinh dự, là tự hào và cũng là món quà tri ân những người chăm sóc, dạy dỗ các em. Nhiều đội tuyển có 100% học

sinh tham gia dự thi đạt giải. Đó là các đội Lịch sử với 1 giải Nhất, 3 giải Nhì 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích; đội Địa Lý với 7 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến khích; đội Vật Lý với 2 giải nhì, 2 giải Ba và 6 giải khuyến khích; đội Văn 1 giải Nhì, 7 giải Ba, 2 giải Khuyến khích...

Đội tuyển Toán năm nay mang đến một kết quả đáng ghi nhận. Sau 12 năm vắng bóng, lần thứ 2 học sinh Chuyên Hà Tĩnh mới dành lại được giải nhất ở bộ môn Toán. Trong số 7 giải Nhất toán của cả nước, Phan Văn Đức Nhật xếp thứ 2. Với kết quả 1 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là đơn vị đạt kết quả cao nhất toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT môn Toán.

Chia sẻ về những cảm xúc của mình, thầy Lê Phi Hùng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh - Chủ nhiệm đội tuyển Toán cho biết: “Ngoài việc chúc mừng các em về kết quả, về sự trưởng thành, chín chắn trong cuộc sống, tôi cũng cảm ơn các em đã cùng chúng tôi gắn bó và nỗ lực hết sức trong suốt một thời gian dài, bởi sự học không bao giờ là đơn giản”.

Năm nay đội tuyển Pháp cũng đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên thứ hạng cao của quốc gia với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Để làm nên những thành công, kết quả rực rỡ sau mỗi mùa thi đó là những nỗ lực thầm lặng của các thầy cô giáo, và chính bản thân các em. Ngoài việc thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, tìm kiếm thêm tài liệu mới từ nhiều nguồn... thầy cô còn là người động viên tinh thần, an ủi các em những lúc áp lực, căng thẳng. Nhiều học sinh đã cố gắng hết mình để vượt qua áp lực tâm lý, những khó khăn trong cuộc

sống đời thường để mang về chiến thắng. Đúng như lời chia sẻ của thầy Hùng, thành tích của các em không chỉ là giải thưởng mà còn là sự trưởng thành trong cuộc sống.

Nhìn lại kết quả của mùa thi lần này, người dân Hà Tĩnh lại có thêm niềm hy vọng. Đó là có 5 em ở các trường không chuyên dự thi thì cả 5 em đều đạt giải. Điều đó, không chỉ khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của các nhà trường trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, mà còn phản ánh chất lượng đại trà khá đồng đều giữa các vùng miền.

Trong số 5 giải quốc gia ở các trường THPT không chuyên, đáng chú ý nhất là 2 giải Nhì ở bộ môn Địa lý dành cho học sinh ở trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) và Lê Hữu Trác (Hương Sơn). Thành công đó không chỉ là sự quan tâm đầu tư của các trường sở tại mà còn là nỗ lực bứt phá của các em trên hành trình vượt qua chính mình.

Em Nguyễn Thị Thanh Cẩm, học sinh trường THPT Nguyễn Đình Liễn, đạt giải Nhì môn Địa lý cho biết: “Là học sinh ở trường huyện về tập trung đội tuyển, em cảm thấy mình còn kém rất nhiều so với các bạn, đó là kiến thức, sự tự tin. Nhưng hành trang của em còn là sự quan tâm của nhà trường, của thầy giáo bộ môn và các bạn. Đó là động lực để em cố gắng vượt lên chính mình. Và cuối cùng, may mắn cũng đã mỉm cười với em”.

Không phụ sự kỳ vọng của những tấm lòng, các thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh cố gắng hết mình để viết thêm trang truyền thống tự hào của vùng đất học.

T.N



Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Sỹ Ngọ

NGÃ BA ĐỒNG LỘC NGÀY ẤY... BÂY GIỜ

BẢO CHÂU

Nhà thơ Huy Cận đã từng viết:

*“Trong đời mỗi con người cũng có những
ngã ba đường*

*Trong đời mỗi dân tộc cũng có những ngã
ba quyết định*

...

Gặp những ngã ba đời, con sẽ nghĩ suy

Và con ơi, muốn tìm đúng hướng đi

Con sẽ nhớ đến Ngã ba Đồng Lộc”

Quả đúng như vậy, thời gian có thể khiến cho người ta quên đi bao nhiêu ngã ba trong cuộc đời, nhưng khó ai một lần đi qua mà có thể quên được Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc - Cái tên đã đi vào lịch sử dân tộc và gắn liền với những chiến công hiển hách của biết bao chàng trai, cô gái trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giờ đây, mỗi lần đến thăm mảnh đất này, chúng ta lại tưởng nhớ về một thời chiến tranh hào hùng, oanh liệt đã qua và cảm nhận được sự hồi sinh, thay da đổi thịt của một địa danh từng được xem là “toạ độ chết”.

Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy...

Ngày ấy - trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngã ba Đồng Lộc trở thành địa bàn trọng yếu, là giao điểm của mọi con đường từ Bắc vào Nam. Chính vì sự hiểm

yếu và quan trọng đó, kẻ thù đã liên tục đánh phá Đồng Lộc, nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân dân ta với chiến trường miền Nam ruột thịt. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, đế quốc Mỹ đã đánh vào Ngã ba Đồng Lộc trên 1.860 lần, ném gần 50.000 quả bom các loại, chưa kể rốc két và đạn 20 mm. Bình quân mỗi tháng chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 103 lần với trên 800 quả bom các loại. Ước tính, mỗi mét vuông ở mảnh đất này phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Kẻ địch muốn biến nơi đây thành điểm chết, hoang tàn không cho người và xe qua lại...

Trước sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, mọi lực lượng của ta đã được dồn sức cho Đồng Lộc để giải tỏa điểm chốt, giữ vững mạch máu giao thông. Trong suốt 300 ngày đêm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh, hơn 16.000 người thuộc các lực lượng đã đối mặt, bám trụ chiến đấu kiên cường để nối mạch, thông đường. Tại chiến trường Đồng Lộc, trong tháng 5 năm 1968, các lực lượng của ta đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ; trong tháng 7 năm 1968, ta đã phá 1.780 quả bom, góp 974.240 ngày công để thông tuyến, làm đường mới... Cuộc chiến đấu trên mặt trận giao thông vận tải ngày càng quyết liệt, mọi âm mưu và thủ đoạn của địch đều bị thất bại. Nhân dân ta, với quyết tâm sắt đá “đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu” và tinh thần “địch phá một ta làm mười”, đã ngày đêm chịu mọi gian khổ, hy sinh bảo toàn cho những tuyến xe thông, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam. Đồng Lộc đã trở thành đỉnh cao của cuộc chiến tranh nhân dân. Nơi đây, hàng trăm, hàng ngàn người con đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 Nữ thanh niên xung phong. Các chị ra đi khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh của 10 cô gái đã trở thành khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Địa danh Ngã ba Đồng Lộc

cũng gắn liền với tên tuổi của các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, như anh hùng La Thị Tám, Nguyễn Trí Ân, Nguyễn Tiến Tuấn, Vương Đình Nhỏ, Ưông Xuân Lý, liệt sỹ Võ Triều Chung, Nguyễn Xuân Lứ... Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hình ảnh và công hiến của các anh chị trên chiến trường Đồng Lộc năm xưa vẫn luôn khắc sâu và nhắc nhở chúng ta tự hào về một thời hào hùng của quê hương, dân tộc.

Và bây giờ...

Hôm nay, khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc, chúng ta lại càng tự hào và yêu thêm mảnh đất được xem là “chảo lửa, túi bom” này. Bởi nơi đây đã bùng lên sức sống mới với diện mạo mới.

Để tỏ lòng biết ơn, tri ân và tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng của các lực lượng, trong đó có 10 Nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, cùng sự chung tay của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng Ngã ba Đồng Lộc thành một quần thể di tích gồm nhiều hạng mục. Ngoài Khu mộ của 10 cô gái anh hùng còn có Nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, Nhà trưng bày truyền thống, Tượng đài chiến thắng, Bức phù điêu, Tháp chuông, Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc, Đồi La Thị Tám... Bởi vậy, đến Ngã ba Đồng Lộc hôm nay, chúng ta không chỉ thấp nén tâm nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ mà còn được nghe tiếng chuông ngân vang lời tri ân, thấy hình ảnh vút cao của tượng đài chiến thắng giữa bạt ngàn thông xanh, thấy những con đường rộng uốn quanh các ngọn đồi, như vòng tay ôm ấp các công trình tưởng niệm...

Với diện mạo mới, Ngã ba Đồng Lộc đã được xếp hạng Khu di tích cấp Quốc gia vào năm 1989 và năm 2013 được Nhà nước xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt trong hệ thống các di tích trên tuyến đường Trường Sơn -

đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 10 Nữ thanh niên xung phong, các cấp, các ngành đang tập trung chỉnh trang, nâng cấp các hạng mục công trình để xứng tầm với Khu di tích Quốc gia đặc biệt. Hàng năm, mảnh đất linh thiêng này đã đón tiếp hàng trăm ngàn lượt người tới thắp hương, thăm viếng. Ngã ba Đồng Lộc - ngã ba huyền thoại thực sự trở thành một điểm hành hương tâm linh, một không gian tưởng niệm linh thiêng của du khách thập phương, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ.

50 năm đã trôi qua, Ngã ba Đồng Lộc đã và đang hồi sinh, đổi mới từng ngày. Mỗi lần viếng thăm Ngã ba Đồng Lộc là thêm một lần gọi nhắc chúng ta - những người đang sống, chiến đấu và học tập hôm nay hãy dành những tình cảm thiêng liêng nhất, hãy cống hiến những việc làm có ý nghĩa nhất để tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc và hãy cùng nhau thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

B.C

Thi đua yêu nước...

(Tiếp theo trang 10)

giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện chiến dịch “Ba không” (không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông); phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp;... Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong các đoàn thể gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Thứ ba, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị; các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị. Tập trung rà soát, giải quyết các tồn đọng về khen thưởng thành tích kháng chiến đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn; hoàn thành việc xét đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tăng cường khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất; chú trọng khen thưởng hộ gia đình, công nhân, nông dân, chiến sỹ, người trực tiếp sản xuất, công tác, phấn đấu đạt trên 30%, trong đó cấp tỉnh khen đạt trên 40%.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ góp phần thực hiện tốt lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước, xây dựng một xã hội tốt đẹp.

H.C.T



Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: P.V

Tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh

PHAN TẤN LINH

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; những biến động của kinh tế thế giới, khu vực cùng với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông hiện đại đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí. Đó là vừa phải có tính thời sự nhưng vẫn phải đảm bảo tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Trước đòi hỏi đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí cần phải kịp thời, linh hoạt để phát huy tốt vai trò của cơ quan chỉ đạo, điều hành vừa đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho hoạt động của báo chí đồng thời không để xảy ra các sai phạm, không để xu hướng giật tít, câu view làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Để có được kết quả đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý về mặt tư tưởng, định hướng tuyên truyền; Sở Thông

tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí, theo dõi việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các tờ báo; Công an tỉnh quản lý nhà nước về an ninh văn hóa trên lĩnh vực báo chí; Hội Nhà báo quản lý hội viên đối với hoạt động Hội và đạo đức nghề nghiệp Người làm báo.

Cùng với việc cung cấp thông tin thường xuyên cho cơ quan báo chí trước các sự kiện, sự việc diễn ra trên địa bàn; phản hồi, xử lý thông tin báo nêu; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí thì công tác thanh kiểm tra, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh tiếp tục được các cơ quan chức năng, các địa phương, đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh kiểm tra, xác minh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý đối với 07 cơ quan báo chí đăng tin chưa đúng sự thật. Xử phạt 01 trang thông tin điện tử tin tổng hợp sai phạm số tiền 40 triệu đồng, thu hồi tên miền và buộc dừng hoạt động của 01 trang thông tin điện tử.

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn những tồn tại nhất định trong công tác định hướng, quản lý hoạt động báo chí như:

Chưa phát huy vai trò báo chí trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đội ngũ những người làm báo còn có biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng nghề nghiệp để gây phiền hà, sách nhiễu ở cơ sở, doanh nghiệp, nhưng chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí trong một số thời điểm chưa

chủ động, kịp thời, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay; đội ngũ phóng viên nhiều cơ quan báo chí chưa chủ động, tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, trên internet; việc chia sẻ các thông tin, nguồn tin lên trang mạng xã hội cá nhân thiếu sự kiểm chứng thông tin, thiếu tinh thần xây dựng.

Một số phóng viên các báo trung ương hoạt động trên địa bàn chưa tích cực tham gia công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh ở địa phương trong phát triển kinh tế, hỗ trợ đời sống người dân; thậm chí chỉ tập trung khai thác mặt trái, những mẫu thuẫn, các vấn đề vụn vặt, tiêu tiêt trong đời sống xã hội để câu view.

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó là do việc phối hợp chưa kịp thời giữa cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn với cơ quan báo chí trong những thời điểm nhất định; công tác tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức người làm báo cho đội ngũ phóng viên chưa được triển khai kịp thời; việc thanh, kiểm tra, phối hợp xử lý các sai phạm vẫn còn hạn chế, chưa kịp thời. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm của một số phóng viên chưa cao, thiếu tinh thần xây dựng...; có mặt hạn chế từ công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương, đơn vị còn chậm, thông tin chưa đầy đủ, thậm chí né tránh việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Để khắc phục tồn tại nêu trên, phát huy những mặt tích cực, động viên các cơ quan báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, các cơ quan

chức năng tiếp tục phối hợp triển khai một số nội dung, giải pháp:

Thứ nhất, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý, Hội Nhà báo tỉnh trong việc chủ động nắm bắt các vấn đề; có sự trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên để kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm, có diễn biến phức tạp; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức, trách nhiệm xã hội, đạo đức làm báo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm báo; trang bị tốt cho nhà báo các kỹ năng, cách thức xử lý thông tin, tác nghiệp báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong thời đại truyền thông xã hội đang bùng nổ như hiện nay; nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác tham mưu chỉ đạo, quản lý báo chí.

Thứ hai, tổ chức quán triệt Kết luận 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” cho đội ngũ báo chí toàn tỉnh và các báo Trung ương đóng trên địa bàn bằng hình thức phù hợp; tổ chức tốt các cuộc tọa đàm, gặp mặt, tập huấn, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm... nhằm nâng cao kỹ năng, đạo đức, trình độ người làm báo trong toàn tỉnh.

Thứ ba, cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng đơn vị trong quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn; theo dõi việc thực hiện tôn chỉ, mục đích và việc thực hiện Luật

Báo chí của các cơ quan báo chí; phổ biến văn bản pháp luật về báo chí.

Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức như: Tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí, cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí đối với các sự kiện lớn, các vụ việc diễn ra thuộc trách nhiệm của địa phương, đơn vị; cung cấp các thông tin, hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền, cơ quan trên Cổng thông tin điện tử của huyện, sở, ngành.

Thứ năm, tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng báo chí, huy động đông đảo đội ngũ làm báo tỉnh nhà tham gia các cuộc thi báo chí cấp trung ương, tỉnh và các ngành, tạo ra sân chơi nghiệp vụ lành mạnh, bổ ích và nâng cao vị thế người làm báo Hà Tĩnh trong làng báo quốc gia.

Thứ sáu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí nêu; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực báo chí.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí và thông tin điện tử.

P.T.L



Cán bộ y tế xã Hương Minh (Vũ Quang) đến từng nhà để khám và lập hồ sơ sức khỏe cho người dân. Ảnh: PV

Ngành Y tế nỗ lực thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân

BS. LÊ NGỌC CHÂU
TUV, Giám đốc Sở Y tế

Ngành Y tế hiện đang nỗ lực triển khai thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân nhằm phấn đấu đến hết năm 2018, tỷ lệ người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe là 80%; riêng cán bộ, nhân viên y tế 100% được khám, lập hồ sơ sức khỏe.

Sau khi Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn được ban hành, ngành Y tế đã xây dựng Kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện. Ngành đã phối hợp với Viettel Hà Tĩnh xây dựng, cài đặt phần mềm cho các đơn vị; phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến trực tiếp sử dụng phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe người dân. Đến nay, 262 trạm y tế xã đã được cài đặt phần mềm, gần 1 ngàn cán bộ các cấp được tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe. Công tác truyền thông về lợi ích của việc lập hồ sơ sức khỏe được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Ngành Y tế đã huy động cán bộ từ tỉnh xuống huyện, xã, thôn bản cùng tham gia điều tra, khám và nhập dữ liệu về hồ sơ sức khỏe cho người dân; phân công các đơn

vị Y tế tuyến tỉnh chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ các địa phương thực hiện kế hoạch khám, lập hồ sơ sức khỏe. Đặc biệt, ngành đã phát động chiến dịch khám, lập hồ sơ sức khỏe cho người dân nhân ngày Sức khỏe thế giới 7/4/2018; đã huy động các đơn vị Y tế tuyến tỉnh phối hợp với đơn vị Y tế tuyến huyện đồng loạt tổ chức khám, lập hồ sơ sức khỏe cho người dân tại 13 xã điểm của 13 huyện, thị, thành phố. Thông qua đợt khám đã lập được gần 4.000 hồ sơ sức khỏe cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chính quyền địa phương và người dân về việc lập hồ sơ sức khỏe. Đến nay, việc lập hồ sơ sức khỏe cho người dân đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương, đơn vị với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền.

Từ nhiều tháng nay, toàn ngành Y tế đang dồn sức cho lập hồ sơ sức khỏe cá nhân. Cán bộ y tế xã, cán bộ y tế thôn, xóm đi từng nhà dân tuyên truyền, khám và lập hồ sơ sức khỏe mỗi người. Đến nay, 13/13 huyện, thị, thành phố đã triển khai lập hồ sơ sức khỏe, toàn tỉnh hiện có khoảng 56% hồ sơ được tạo lập. Một số địa phương có số lượng hồ sơ được cập nhật cao như: Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, Hương Sơn...

Theo kế hoạch việc lập hồ sơ sức khỏe sẽ thực hiện thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến ngày 31/7/2018, với các hoạt động: Tập huấn, giới thiệu phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe người dân cho cán bộ Sở Y tế, các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện; tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 831/QĐ-BYT và nhập hồ sơ vào phần mềm cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực khám sàng lọc, quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm và nguyên lý y học gia đình cho các trạm y tế, trung tâm y tế/ y tế dự phòng, bệnh viện đa khoa tuyến huyện; cập nhật

các dữ liệu cá nhân có sẵn đang được quản lý tại các cơ sở y tế... nhập các thông tin y tế vào hồ sơ sức khỏe khi người dân đến khám bệnh tại các cơ sở y tế; triển khai công tra cứu và cung cấp tài khoản truy cập đến từng người dân đã có thông tin trên hệ thống hồ sơ sức khỏe. Giai đoạn 2: Từ ngày 1/8 đến ngày 31/12/2018, tiếp tục tạo lập mới hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho những người đến khám lần đầu; đồng thời, cập nhật, bổ sung các thông tin sức khỏe vào hồ sơ cho những lần khám tiếp theo. Từ ngày 01/01/2019, duy trì công tác quản lý sức khỏe người dân; tiếp tục lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho những người chưa thực hiện trong năm 2018; thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin sức khỏe cá nhân khi người dân tham gia khám sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và từ các nguồn dữ liệu khác.

Lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân là một việc làm ý nghĩa, có lợi cho người dân, và cả hệ thống y tế. Tuy nhiên quá trình triển khai, ngành Y tế đang gặp rất nhiều khó khăn, bất cập: Nhân lực đi điều tra, mời khám lập hồ sơ sức khỏe còn thiếu. Thiếu trang thiết bị, đặc biệt là máy tính để nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe. Hiện nay, mỗi Trạm Y tế chỉ có 01 máy tính vừa thực hiện việc khám chữa bệnh vừa thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ sức khỏe gặp rất nhiều khó khăn. Phần mềm, hệ thống mạng chưa đáp ứng nhu cầu; số lượng nhân khẩu và hộ gia đình trên hệ thống phần mềm chưa đầy đủ, chính xác nên khi kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh phát sinh thêm nhân khẩu trên hệ thống; nhiều con em, cán bộ có hộ khẩu trên địa bàn đang công tác, học tập ở các địa phương khác chưa thể điều tra, khám lập hồ sơ. Đặc biệt biểu mẫu hồ sơ điều tra

(Xem tiếp trang 26)



Ra quân làm đường băng cản lửa tại huyện Kỳ Anh. Ảnh: PV

HÀ TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG MÙA NẮNG NÓNG 2018

HOÀNG QUỐC HUẤN
Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh

Hà Tĩnh hiện có 360.198 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố (chiếm trên 60% diện tích tự nhiên). Diện tích rừng trọng điểm dễ cháy lớn trên 120.000 ha, trải đều trên địa bàn các huyện, thị xã; hàng năm từ tháng 5 đến tháng 9 toàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió Phơn Tây Nam (gió Lào), nhiệt độ bình quân cao 39 - 42°C; bên cạnh đó thảm thực bì, vật liệu cháy sau bão số 10 năm 2017 còn lại trong rừng lớn nên nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra. Vì thế, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đang được tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai một cách chủ động và tích cực nhất.

Còn đó những nỗi lo

Trong 10 năm trở lại nay, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 17 vụ cháy rừng, thiệt hại trên 50 ha rừng các loại, điều động trên 7 ngàn lượt người tham gia chữa cháy rừng. Có những thời điểm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 - 4 vụ cháy trong một ngày; lực lượng chữa cháy phải vất kiệt sức để tham gia chữa cháy.

Năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại trên 1,0 ha (giảm 15 vụ, diện tích thiệt hại giảm 48 ha so với năm 2016); huy động lực lượng tại chỗ trên 500 người tham gia chữa cháy rừng. Đây là năm

duy nhất trong 10 năm gần đây đã kiểm soát tốt an toàn về PCCCR. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về PCCCR và trong đôn đốc, kiểm tra thực hiện phương án PCCCR của chính quyền địa phương, chủ rừng trên địa bàn.

Với diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên 120.000 ha, chủ yếu với các loài cây trồng như thông, keo, bạch đàn và rừng tự nhiên hỗn giao tre nứa - gỗ; vật liệu cháy trong rừng là những lớp thảm thực bì dày, rậm rạp như: tiến vọt, ràng ràng, cỏ tranh, lau lách các loại và cành khô, lá rụng dưới tán rừng, khi thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài thì những diện tích rừng trên rất dễ bắt lửa và gây cháy lớn (*đặc biệt có khoảng 94.000 ha rừng thông thuần loài, thông xen keo, thông xen bạch đàn và keo thuần loài luôn ở cấp độ cháy rừng cao*). Bên cạnh đó, do hậu quả từ cơn bão số 10 năm 2017 đã làm diện tích cây rừng trên địa bàn bị đổ, gãy lớn, làm gia tăng thảm thực bì, vật liệu cháy trong rừng, nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2018 là rất cao.

Bên cạnh đó, ý thức của một số người dân trong PCCCR còn hạn chế, một số nơi vẫn còn tình trạng xử lý thực bì bằng lửa trong mùa nắng nóng; hiện tượng hiềm khích cá nhân cố tình đốt rừng của nhau vẫn còn; nhu cầu sử dụng đất để trồng rừng của người dân lớn, do vậy đã lợi dụng mùa nắng nóng đốt rừng để lấy đất trồng rừng nhưng việc điều tra đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật thường gặp nhiều khó khăn, nên tính răn đe, giáo dục phòng ngừa trong nhân dân chưa cao.

Hàng năm việc đầu tư kinh phí cho công tác PCCCR các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; hệ thống các công trình PCCCR, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR còn thiếu.

Tăng cường công tác phòng ngừa

Xác định công tác PCCCR là lấy công tác phòng ngừa là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời, hiệu quả. Trước những nỗi lo về công tác PCCCR năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xác định rõ trách nhiệm được giao, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR. Cụ thể:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2221/UBND-NL ngày 13/4/2018 về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR năm 2018; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo các cấp về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các chủ rừng, UBND các xã kiểm tra, rà soát xác định các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để xây dựng phương án PCCCR sát đúng với thực tế trình Ban Chỉ đạo huyện phê duyệt, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời; xây dựng, tu sửa, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, công trình PCCCR trên địa bàn đảm bảo phát huy hiệu quả PCCCR. Đến nay, đã sửa chữa và làm mới được trên 200km đường băng cản lửa, 24 chòi canh lửa,...; ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đầu tư mua mới, phân bổ cho các huyện, các ngành và chủ rừng 160 máy thổi gió, 20 cửa xăng, nâng tổng số máy thổi gió trên địa bàn tỉnh lên 378 máy.

Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR với nội dung, hình thức đa dạng,

thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 130 lượt/400 phút tuyên truyền, trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, truyền thanh các xã; tổ chức nói chuyện chuyên đề và ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại 50 trường học và 56 thôn, xóm, với 22.701 bản. Ngoài ra, một số địa phương đã tổ chức phát động đoàn thanh niên ra quân phát dọn thực bì, làm đường ranh cản lửa đảm bảo an toàn phòng cháy rừng năm 2018 như huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh,...

Chỉ đạo các địa phương, chủ rừng có phương án PCCCR cụ thể đối với khu rừng bị đồ gãy do bão bằng các biện pháp thu gom, xử lý vật liệu cháy, đồng thời tiến hành trồng dặm, trồng lại rừng nhằm hạn chế cháy rừng xảy ra trong mùa nắng nóng. Với những diện tích rừng đồ gãy do bão chưa có điều kiện tận thu lâm sản và thu gom vật liệu cháy thì chủ rừng phải xây dựng các đai an toàn ngăn cách với khu rừng xung quanh để đề phòng cháy lan.

Đối với các khu rừng khác thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn PCCCR, như: xây dựng, tu sửa đường băng cản lửa, phát dọn, xử lý vật liệu cháy (*đốt trước có điều kiện, hoặc di dời vật liệu cháy ra khỏi rừng*).

Những khu rừng dễ cháy giáp với với đường giao thông, đường sắt, khu dân cư, nghĩa địa và các khu vực dễ phát sinh nguồn lửa khác, phải phát thực bì, dọn sạch vật liệu cháy ven rừng để tạo đai an toàn ngăn cách với khu rừng; đồng thời tăng cường thêm hệ thống các biển báo, biển cấm lửa để nhắc nhở người dân không sử dụng lửa gây cháy rừng.

Đối với các khu vực rừng có đền chùa, khu du lịch (*Can Lộc, Hồng Lĩnh, Lộc Hà, ...*) phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy rừng đặc biệt trong mùa du lịch và mùa lễ hội như phát

dọn thực bì, tăng cường hệ thống biển báo, biển cấm.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, địa phương xây dựng và kiện toàn 12 tổ, đội xung kích chữa cháy rừng cấp huyện, 164 tổ, đội cấp xã, 60 tổ, đội chủ rừng, với 6.070 người (*được tập huấn và trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị*) sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng; bố trí lực lượng trực canh gác phát hiện sớm lửa rừng, giám sát người ra vào rừng 24/24 giờ tại các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, trong thời gian cao điểm nắng nóng; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh, huyện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR ở các địa phương chủ rừng, phát hiện và bổ cứu kịp thời các tồn tại, thiếu sót, đảm bảo phương án có tính khả thi.

Ban chỉ đạo cấp huyện tăng cường chế độ hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng và UBND các xã; giám sát chặt chẽ việc xử lý thực bì bằng lửa của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ trực canh gác phát hiện lửa rừng, kiểm soát người ra vào các khu rừng trọng điểm dễ cháy; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về PCCCR.

Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự chủ động tham mưu tổ chức thực hiện của các ngành chức năng, cùng với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận tổ chức thực hiện của người dân, chủ rừng trên địa bàn, tin rằng mùa nắng nóng năm nay diện tích rừng ở Hà Tĩnh sẽ được bảo vệ hiệu quả, không bị giặc lửa tấn công.

H.Q.H



Vườn mẫu của ông Đinh Phúc Tiến, Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh - giành giải A tại Hội thi KDC kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất

Vườn mẫu Hà Tĩnh đánh thức khát vọng làm giàu

Bài và ảnh: TRÀ GIANG

Sau hơn 3 năm triển khai tiêu chí 20, đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.300 vườn được công nhận đạt chuẩn và 8.178 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu. Xây dựng vườn mẫu, từ một nội dung trong tiêu chí khu dân cư (KDC) kiểu mẫu đã trở thành động lực to lớn đánh thức ước mơ, khát vọng làm giàu, làm đẹp khu vườn của người nông dân Hà Tĩnh. Những "kỹ sư chân đất", nhà làm vườn tài năng đã làm chủ được công nghệ và tỏa sáng trong những khu vườn kiểu mẫu.

Ông Đinh Phúc Tiến, thôn Đông Trà, Hương Trà, Hương Khê - chủ nhân vườn mẫu giành giải A trong 182 vườn mẫu tiêu biểu của cả tỉnh, được đánh giá cao bởi tay nghề lão luyện về ươm nuôi cây giống có truyền thống 20 năm. Quả đúng như lời khen ngợi của mọi người, với diện tích hơn 20.000 m², khu vườn của ông được quy hoạch một cách bài bản với vườn ươm, vùng sản xuất cây đầu dòng, vùng trồng cây ăn quả, khu chuồng trại chăn nuôi.

Nhớ lại những ngày mới bắt tay làm vườn, ông Tiến kể: Năm 1989, sau khi phục

viên trở về quê hương với bàn tay trắng, phải “cấp nón” đi làm thuê hết nơi này nơi nọ tần tảo kiếm tiền giúp vợ nuôi các con ăn học. Rồi cứ quẩn quanh với câu hỏi, tại sao với một người lính như mình đã chiến thắng được kẻ thù mà nay không chiến thắng được cái đói, cái nghèo, day dứt lắm, tôi nảy ý nghĩ phải làm kinh tế ngay trong vườn mình. Nói là làm, tôi bàn với vợ vay mượn để tích tụ ruộng đất mua những mảnh vườn bỏ hoang quanh nhà để mở rộng diện tích, xóa bỏ vườn tạp, quy hoạch thiết kế lại khuôn viên. Khu vườn này cũng là tâm huyết, đam mê của hai vợ chồng, hiện tại cây giống của tôi có mặt khắp nơi trên địa bàn, nhiều tỉnh khác cũng lặn lội từ xa đến đây tìm mua.

Xây dựng vườn mẫu theo chương trình nông thôn mới, gia đình không chỉ tiếp cận với cách thiết kế, xây dựng khu vườn quy củ, bài bản mà còn được tiếp xúc để ứng dụng thêm công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Rồi ông dẫn chúng tôi đến khu vườn được ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm, vườn ươm sử dụng hệ thống tưới nước tự động công nghệ cao, vườn trồng cây ăn quả luôn giữ màu xanh nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel....

Tôi hỏi sao phải lắp trạm khí tượng trong vườn, ông Tiến cho biết: Xây dựng kinh tế vườn nơi đây khắc nghiệt lắm, nếu không cẩn thận thì trắng tay như chơi nên vợ chồng tôi đầu tư 150 triệu để lắp đặt trạm báo thời tiết, nhờ đó có thể cập nhật diễn biến thời tiết từng giờ để chăm sóc cây trồng.

Tôi hỏi sao không qua trường lớp nào mà ông vẫn “bạo gan” bỏ tiền đầu tư để làm nông nghiệp, nhất là đối với các loại cây giống, cây ăn quả? Ông Tiến bảo, có được thành quả như bây giờ là cả một quá trình vất vả, khổ cực. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm vườn, từ sáng đến tối tỉ mỉ bên những mầm cây, trải qua không ít lần thất bại, tôi đã dần làm chủ được kỹ thuật, từng bước mở rộng mô hình. Tôi học hỏi tất

cả những điều nhỏ nhất từ các mô hình của những người đi đầu đến cả việc đi dự các lớp tập huấn kỹ thuật về ươm cây, chăm sóc cây, ghép cành đến cả việc phòng trừ sâu bệnh hại cây, học được rồi thì chia sẻ với vợ, với xóm làng. Ông chia sẻ tất cả kinh nghiệm và nói chuyện làm vườn với tôi một cách say sưa như một kĩ sư nông nghiệp chính hạng.

Chia sẻ về kinh nghiệm làm vườn, ông Đinh Phúc Tiến cho biết: Muốn tạo ra nông sản hàng hoá chất lượng cao thì quan trọng là phải lựa chọn được cây trồng thích hợp với chất đất và thực hiện đúng quy trình chăm sóc cây trồng... Riêng đối với cây có múi như cây cam, cây bưởi yêu cầu phải chuẩn bị kỹ về điều kiện trồng như: Tầng đất trồng phải sâu, đặc biệt không sử dụng phân bón vô cơ chỉ bón phân vi sinh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, chủ động về nước tưới. Các loại cây có múi này cũng rất nhiều sâu bệnh, vì vậy chủ vườn phải chú ý đến việc phòng trừ sâu bệnh cho cây. Làm gì cũng vậy, trước tiên phải có lòng đam mê, chịu khó học hỏi, làm vườn còn phải siêng năng, chăm chỉ.

Sau khi được xã cho đi tham quan học tập mô hình vườn mẫu tại các địa phương cùng với sự tiếp sức từ chính sách hỗ trợ của tỉnh, bà Phan Thị Hồng Lộc, thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc đã bắt tay cải tạo, quy hoạch khu vườn trên 2.500 m², đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho các loại rau, củ, quả (cải, su hào, dưa các loại), tưới nhỏ giọt đối với cây ăn quả (cam, bưởi...), xây dựng mương thoát nước nội vườn, giàn che nắng cho các loại cây giống... để mùa nào cây đó.

Đặc biệt, trên diện tích hơn 200 m², bà đã làm nhà lưới để sản xuất giống rau (su hào, bắp cải, mướp...), bởi loại rau này dễ trồng, thời gian quay vòng nhanh, dễ tiêu thụ. Có những thời điểm, mỗi ngày, gia đình bà Lộc thu nhập 500 - 600 ngàn đồng. Từ những mô hình của gia đình bà Lộc đã lan

tỏa đến hàng chục hộ tại thôn Hồng Lĩnh và các hộ trên địa bàn xã.

“Những bàn tay công nghệ trong phát triển kinh tế vườn” là cách mà Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Tình nói về những nông dân bậc thầy đã được ghi nhận qua cuộc thi như ông Mai Xuân Minh (Thượng Lộc, Can Lộc), Nguyễn Thái Sơn (Bùi Xá, Đức Thọ); Võ Công Sơn (Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh), Lê Ngọc Lâm (Đức Bồng, Vũ Quang)... Mỗi khu vườn một vẻ, nhưng điểm ghi nhận đầu tiên đó là những chủ vườn tâm huyết, cần mẫn, sáng tạo đã có thu nhập tương xứng với công sức, trí tuệ, tâm huyết trên chính khu vườn truyền thống của mình. Ấn tượng rõ nét nữa khi đến với những khu vườn kiểu mẫu, đó là những không gian thoáng đãng, sự sắp xếp bài bản, hợp lý và những góc trang trí tươi tắn, đẹp mắt. Nhiều vườn cây đã trở thành những điểm sinh thái hấp dẫn.

Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Tình cho rằng, phong trào xây dựng vườn mẫu ở Hà Tĩnh đã thực sự đánh thức nhiều tiềm năng lâu nay bị lãng quên. Những “tấc vàng” ngay trong khu vườn mình sinh sống, nguồn lực lao động trong mỗi gia đình đã được phát huy tối đa để mang lại thu nhập hàng chục, hàng trăm, thậm chí tiền tỷ mỗi năm/hộ. Điều mừng nhất chính là số đông người nông dân đã có tư duy làm kinh tế vườn, biết ứng dụng khoa học công nghệ cao. Đây chính là nền tảng để các cấp chính quyền, ngành chuyên môn tìm hướng phát triển cho các sản phẩm hàng hóa từ vườn. Đặc biệt, vườn kiểu mẫu đã đặt ra yêu cầu hàng đầu là sản phẩm an toàn, phương thức canh tác thân thiện với môi trường sống, cộng đồng và người tiêu dùng. Từ hướng đi đó làm cho tình làng, nghĩa xóm thêm bền chặt và nhân lên những giá trị văn hóa trong nông thôn mới.

T.G

Các cấp công đoàn...

(Tiếp theo trang 20)

vẫn chưa in được do vướng các quy định về đấu thầu nên tiến độ công việc chậm tiến với Kế hoạch...

Quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân là mơ ước của tất cả người dân, của ngành Y tế và ngành Bảo hiểm. Quá trình thực hiện còn rất nhiều khó khăn nhưng Ngành Y tế đang nỗ lực triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm phấn đấu đến hết năm 2018, tỷ lệ người dân được tạo lập hồ sơ sức khỏe đạt 80%; riêng cán bộ, nhân viên y tế 100% được khám, lập hồ sơ sức khỏe. Để thực hiện được điều đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong công tác vận động nhân dân. Ngành Y tế mong muốn người dân tham gia chủ động tích cực vào việc cung cấp thông tin, khám, lập hồ sơ sức khỏe; đội ngũ cán bộ y tế các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc lập hồ sơ sức khỏe, sử dụng các kết quả của hồ sơ sức khỏe để làm tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân một cách liên tục, có hệ thống. Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội cần gương mẫu tiên phong trong việc khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho bản thân và gia đình; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức viên chức, người dân thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân, tuyên truyền về lợi ích của việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân.

L.N.C



Mặt bằng hiện tại mỏ sắt Thạch Khê. Ảnh: S.T

DỰ ÁN MỎ SẮT THẠCH KHÊ VÀ NHỮNG HỆ LỤY...

Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê được triển khai năm 2008 với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư (đến tháng 12/2014, dự án được phê duyệt điều chỉnh lại với tổng mức đầu tư 14.517,2 tỷ đồng). Tháng 9/2009, TIC chính thức khởi động dự án bằng việc thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ.

Đến nay TIC đã triển khai thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ 12,7 triệu m³, moong mỏ tại khai trường thử nghiệm đạt đến độ sâu -34m so với mực nước biển. Đã bồi thường giải phóng mặt bằng 830,1ha (gồm 741,3ha thuộc khu vực moong

mỏ và bãi thải; 88,8ha thuộc công trình hạ tầng tái định cư); hoàn thành 3 công trình hạ tầng tái định cư đưa vào sử dụng (Khu tái định cư Thạch Đình 2, Nghĩa trang cồn Hát Chung, nghĩa trang Luồng Miếu) và đang triển khai thi công dở 05 công trình (Khu tái định cư Thạch Khê 1, nghĩa trang đồng Trầm Trị, Công trình diêm dân cư số 2 xã Thạch Bàn, đường giao thông liên vùng biển ngang, huyện Thạch Hà và nhà máy nước Thạch Trị).

Sau 10 năm triển khai, Dự án mỏ sắt Thạch Khê để lại nhiều hệ lụy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và của các xã bãi ngang của huyện Thạch Hà thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp nói riêng.

Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Các xã trong vùng Dự án chủ yếu sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và làm muối), đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hiện tượng tụt nước ngầm do thực hiện bóc đất tầng phủ nên sản xuất bị đình trệ, năng suất cây trồng giảm. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 335ha, chiếm 32,87% diện tích nuôi trồng toàn huyện; những năm gần đây lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt càng khó khăn hơn; diện tích đồng muối giảm chỉ còn 47ha, giảm 48ha so với trước khi triển khai Dự án.

Nếu Dự án triển khai cần phải giải phóng mặt bằng và chuyển đổi 1.005ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất và 858ha lúa hai vụ; việc chuyển đổi diện tích lớn rừng phòng hộ sẽ làm ảnh hưởng đến việc phòng hộ môi trường, phòng hộ chắn cát và môi trường sinh thái.

Về xây dựng nông thôn mới: Đến nay, các xã trong vùng ảnh hưởng của Dự án có số tiêu chí đạt được thấp, nằm ở nhóm đạt 10, 11 tiêu chí, thấp hơn mức bình quân chung toàn huyện Thạch Hà (toàn huyện trung bình đạt 15,97 tiêu chí/xã).

Về thương mại, dịch vụ du lịch

Các chợ nông thôn do nằm trong qui hoạch Dự án đã xuống cấp, từ trước đến nay không được đầu tư xây dựng, không đạt chuẩn theo qui định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công thương để phục vụ cho nhu cầu thương mại, trao đổi hàng hóa của nhân dân.

Trước khi chưa thực hiện Dự án, bãi biển Thạch Hải là khu nghỉ dưỡng, tắm biển lý tưởng có tiềm năng phát triển tốt. Do ảnh hưởng của Dự án, việc xây dựng hạ tầng khu du lịch không được thực hiện, hệ thống nhà hàng, khách sạn bị xuống cấp nghiêm trọng không được đầu tư, lượng du khách giảm sút nghiêm trọng.

Trên địa bàn các xã thuộc quy hoạch Dự án có gần 40 di tích được xếp hạng, trong đó có 03 di tích cấp Quốc gia, tiêu biểu như Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, Chùa Quỳnh Viên, Đền thờ Thần Ngư, Di chỉ người Việt cổ... Tuy nhiên, Dự án triển khai đã làm nhiều di tích xuống cấp, hệ thống giao thông không được nâng cấp, dẫn đến lượng du khách về tham quan, thưởng ngoạn, nghỉ dưỡng giảm hẳn, lao động thất nghiệp, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu nhập của nhân dân.

Về cơ sở hạ tầng

Các xã nằm trong vùng Dự án có hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, không được đầu tư xây dựng nâng cấp nên việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã vùng Dự án cần đầu tư xây dựng, nâng cấp 18km đường trục xã, 10,7 km đường trục thôn, 19 km đường ngõ xóm và 35,2km đường nội đồng.

Hệ thống thủy lợi cũng xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Trong vùng Dự án có 17 trường học (06 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 04 trường THCS và 01 trường THPT) với gần 7400 học sinh, hơn 500 cán bộ, giáo viên. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, cảnh quan môi trường của các trường đang nhiều khó khăn, vừa thiếu, vừa xuống cấp. Hệ thống cơ sở y tế xã xuống cấp, trang thiết bị chỉ đáp ứng được khoảng 40% theo quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao, cân nặng/tuổi ở các xã trong vùng Dự án cao hơn so với toàn huyện.

Do nằm trong qui hoạch nên hàng ngàn hộ dân không được phép đầu tư, xây dựng mới nhà ở; không được cấp đất ở để tách hộ từ đó nhiều năm liền phải sống trong hoàn cảnh nhà cửa chật chội, xuống cấp. Nhiều gia đình

có 3 - 4 thế hệ sống chung trong một ngôi nhà cũ, dột nát đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ dân. Đến 31/12/2017 nhu cầu cấp đất ở, tách hộ của người dân các xã vùng Dự án là 892 hộ với 3.259 nhân khẩu.

Hạ tầng hành chính: Các xã trong vùng dự án, kể cả xã đã về đích nông thôn mới nguy cơ tụt tiêu chí rất cao vì trong vùng qui hoạch nên việc đầu tư xây dựng hạ tầng hạn chế. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể làm việc với điều kiện rất khó khăn, nhiều xã trụ sở xây dựng từ những năm 80, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn sử dụng như Thạch Trị, Thạch Lạc.

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, việc làm và thu ngân sách

Hiện nay tổng số hộ nghèo, cận nghèo của 6 xã vùng Dự án là 1.389hộ/6.940 hộ, chiếm 20,14% số hộ; số khẩu nghèo, cận nghèo 4.027 khẩu/25.644 khẩu, chiếm tỷ lệ 15,70% số khẩu. Thu nhập bình quân đầu người của các xã vùng mỏ chỉ đạt 23 triệu đồng/người/năm, bằng 80% mức bình quân chung của huyện Thạch Hà.

Thu ngân sách trên địa bàn của các xã vùng ảnh hưởng Dự án trung bình đạt 2,7 tỷ đồng/năm, bằng 28% so với mức thu bình quân chung toàn huyện.

Về an ninh, trật tự an toàn xã hội

Quá trình triển khai thực hiện Dự án phát sinh nhiều vấn đề về công tác bồi thường, GPMB, di dân, tái định cư, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Một bộ phận nhân dân trực tiếp đến các cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết các vấn đề, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các hộ dân sau khi nhận được tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không còn đất nông nghiệp để sản xuất, không có việc làm, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Ngoài ra,

quá trình triển khai đã có những tác động xấu đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực Dự án, làm nảy sinh mâu thuẫn, gây mất ổn định tình hình trên địa bàn.

Về môi trường, sinh thái

Trong quá trình khai thác thử nghiệm bóc đất tầng phủ với độ sâu đáy bơm -34 m, trung bình 28m; chiều dày moong 3km, rộng 2km; độ cao bãi thải 45m so với mặt nước biển; dự án đã tác động tiêu cực đến môi trường. Khi đổ thải lên cao, có hiện tượng cát bay vào khu dân cư do gió biển thổi mạnh hoặc bão, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực mỏ. Hiện tượng sạt lở bãi thải, bồi lấp đất nông nghiệp của người dân; hiện tượng tụt nước ngầm sản xuất nông nghiệp gần moong mỏ sản xuất rau màu năng suất giảm, nhiều khu vực đã bị hoang mạc hóa. Người dân sinh sống chịu ảnh hưởng cát bụi; lượng nước không dùng sinh hoạt được.

Với quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, tính chất đặc biệt phức tạp về vị trí địa lý, địa chất thủy văn, cấu tạo quặng, công nghệ và xử lý môi trường, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn... đòi hỏi phải hết sức thận trọng trong thực hiện Dự án. Các hệ lụy, rủi ro tiềm ẩn nếu triển khai Dự án có thể tác động nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh và cả vùng.

Từ những vấn đề trên, đa số người dân, nhất là người dân bị ảnh hưởng trực tiếp của Dự án đều mong muốn và đề nghị dừng khai thác Dự án. Việc dừng Dự án sẽ tránh tất cả các rủi ro không mong muốn có thể xảy ra; tiếp tục khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

T.H (Nguồn UBND tỉnh)

Nắng Hoàng Sơn

VŨ NHÂN

Chênh vênh màu nắng Hoàng Sơn
Chân cồn cào sóng mây vờn tâm tay
Chập chờn như tỉnh như say
Phố tươi màu nắng trải dài biển xanh
Nước non đẹp tựa bức tranh
Phố vươn dáng dựng trường thành đại dương
Lò cao thép chảy khơi dòng
Còi tàu reo giữa muôn trùng sóng xô
Mênh mông đâu bến đâu bờ
Nơi đâu đã nhuộm hồn thơ thừa nào
Nghiêng vai núi vọng trời cao
Đường xuyên ruột núi xe vào xe ra
Con đường bà Huyện ngày xưa
Đã thành cổ tích ngẩn ngơ đứng nhìn
Hoàng Sơn non nước uy nghiêm
Hoàng hôn rụng giữa một miền sao sa.

Nhớ đảo

NGUYỄN XUÂN TRUNG

Ra về nhớ đảo Trường Sa
Nhớ người lính đảo như nhà mình đây
Nhớ từng hơi ấm bàn tay
Giọng quê thân thiết những ngày đoàn viên

Tổ quốc ta đẹp trăm miền
Trường Sa quần đảo bình yên một nhà
Nhớ bao tình cảm thiết tha
Khách chủ như thể ruột rà thân thân

Mong sao như áng mây vẫn
Xa rồi gặp lại duyên thâm chân quê
Mai ngày anh ở tôi về

Chia tay lòng nhớ mắt nhòe ướt môi

*Trường Sa đầu thế đơn côi
Đảo thiêng máu thịt bên đời có nhau
Ngàn xưa cho đến mai sau
Trường Sa vẫn mãi tuyến đầu Việt Nam*

*Chia xa tình cảm ngập tràn
Tình người, tình đất chứa chan mặn nồng.*
1/05/2018

Nhà báo

NGUYỄN SỸ ĐẠI

*Chẳng phải vay ai mà cũng nợ
Số này số khác thúc chân nhau
Lo trang, lo chữ hơn lo vợ
Nhìn đó trông đây tự chúc sầu*

*Nghề oách, nhiều khi nghe cũng oách
Tiếng tăm vang cả bốn phương trời
Xe kia, xe nợ thường đưa rước
Quan nhỏ, quan to ấy bạn chơi...*

*Xuống huyện xắn quần bàn cơ cấu
Lên rừng vung bút giữ môi sinh
Bán buôn quốc tế, trù tham những
Khoa học, văn chương tỏ điệu sành!*

*Chơi quan những tưởng mình quan trọng
Bàn nghề, ngộ nhận đã lên chuyên
Xót nỗi muộn mằn nay mới tỉnh
Quan chẳng quan mà chuyên chẳng chuyên*

*Ngày xưa cây súng, lòng thanh thản
Cây bút bây giờ mới nặng thay!
Tài mọn, thôi làm viên đá lát
Làm ngọn đèn chong khát ánh ngày.*

Chuyển tiền
tận tay
ngay nơi
bạn ở

mobifone

ĐIỂM GIAO
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ
1, Bán máy điện thoại
điện th
rước, t
Sim số
thoại
hà

Ông Đào Hồng Minh chăm sóc cây hoa tại nhà văn hóa thôn.

Người “vác tù và” giữ lửa nông thôn mới

TRẦN QUỐC DŨNG

Rời quân ngũ, Trung tá Đào Hồng Minh trở về địa phương, với bản lĩnh, ý chí của người lính Cụ Hồ, ông tiếp tục tham gia các phong trào của thôn, xóm. Là một hội viên cựu chiến binh năng nổ, nhiệt tình, nên ông được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Năm 2017, xã Đức Tùng - huyện Đức Thọ phấn đấu về đích Nông thôn mới, thôn Văn Khang được chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới, Cựu chiến binh Đào Hồng Minh được Đảng ủy phân công tham gia cấp ủy viên chi bộ thôn Văn Khang để cùng nhân dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Sau một năm nỗ lực, thôn đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đầu năm 2018, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Văn Khang. Từ đó, người dân trong thôn luôn gọi ông với cái tên triu mến - “người vác tù và giữ lửa nông thôn mới”.

Được tiếp xúc, trò chuyện với ông mới cảm nhận được sự vững chãi của một cựu chiến binh, càng hiểu rõ hơn về một con người tâm huyết và ước mơ cống hiến. Ông lạc quan cho biết: “Cuộc sống của gia đình tôi không có gì ngoài đồng lương hưu nhưng khá ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền mà chỉ lo làm sao cho tốt công việc được giao...”. Ông quan niệm: Làm bất cứ công việc gì cũng đòi hỏi phải có sự đam mê vì nếu không sẽ rất khó gắn bó lâu dài. Ông đam mê công việc thôn xóm, bởi qua công việc, ông đã tìm thấy niềm vui của tình làng nghĩa xóm, của tình

đồng chí, đồng đội và vui nhất là thấy mình được cống hiến một phần nhỏ cho xã hội, được làm những việc có ý nghĩa cho dân, cho nước và luôn sống có ích cho đời...

Vì thế dù tham gia công tác ở thôn xóm chưa lâu, nhưng tiếng gần, tiếng xa nhiều người trong xã, trong huyện đã nghe và biết đến ông Đào Minh - người thôn trưởng mẫu mực trong xây dựng nông thôn mới. Biết đến ông bởi cách nghĩ, cách làm của vị thôn trưởng nhiều sáng tạo và rất hiệu quả; ví như để làm công tác tuyên truyền, chuyện tưởng như đã lỗi thời thì nay ông lại biến nó thành phương tiện hữu hiệu, đó là tuyên truyền bằng việc sử dụng bảng tin, với bàn tay tài hoa của mình, ông đã tự bỏ công, bỏ của xây dựng 04 bảng tin ở các điểm trung tâm có nhiều người qua lại của thôn, rồi cứ hàng tháng, hàng tuần, có khi hàng ngày ông lại cập nhật các nội dung về xây dựng nông thôn mới, các nhiệm vụ của thôn, xóm để người dân đi qua, về lại nhìn vào đó là nắm được thông tin. Hay như việc tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, ông cũng có cách làm riêng, độc đáo của mình, là người có năng khiếu viết, ông đã tự biên tập các bài tuyên truyền, để phát trên loa phát thanh của xã và thôn, những bài tuyên truyền có khi là về các chủ trương, chính sách của cấp trên, một mô hình kinh tế hiệu quả hay một chuyến đi thực tế... Trong năm 2017, ông đã tự tay viết, biên tập 48 bài tuyên truyền, có những bài như “Cảm nghĩ về chuyến đi thực tế xây dựng Nông thôn mới tại Nam Trà - Hương Khê”, hay “Cảm nhận việc trồng và giữ cây xanh hiện nay”, “Trách nhiệm của người cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới”... Với những trải nghiệm thực tế, ông đã truyền tải đến bà con nhân dân những kinh nghiệm thực tiễn, gần gũi với cuộc sống thôn quê, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Ông chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới: “Không phải dễ gì mà thay đổi cách nghĩ của nhân

dân, vì vậy để người dân hiểu và làm thì công tác tuyên truyền phải đa dạng, đi từ thực tiễn, tuyên truyền hữu hiệu nhất với người nông dân là bằng trực quan, họ có thấy thì mới tin, vừa tuyên truyền vừa vận động để dân nghe, dân hiểu, dân làm thì khi đó tuyên truyền mới thực sự thành công”.

Chính ông là người gương mẫu, đi đầu trong các phong trào. Đặc biệt, ông đã làm gương trong phong trào chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tự mình xây dựng tuyến đường hoa tại thôn Văn Khang, mà bây giờ người dân hay gọi là “Đường hoa Đào Minh”. Tuyến đường hoa dài 280m, có trên 120 chậu hoa lớn nhỏ, với khoảng trên 10 loại hoa cùng hàng rào xanh được ông Minh tự tay gây dựng, mới đầu ông tự bỏ tiền ra mua các chậu hoa, tự đi tìm các giống hoa về ươm và nhân giống, rồi tự tay chăm sóc. Ngày tuyến đường hoa hoàn thành, mọi người đi ngang đều trầm trồ khen ngợi, không chỉ các hộ dân ở đó được hưởng lợi mà cả thôn như lấy đó làm điều tự hào cho làng quê của mình. Chính việc làm của ông đã khơi dậy được tính cộng đồng trong nhân dân và như ông nói: “Việc làm đó đã thay vạn lời nói, bà con tin tưởng tôi hơn, sau này mọi công việc trong thôn tôi nói đều được mọi người đồng tình và thực hiện”.

Từ những điều thực tế, giản đơn mà hiệu quả đó đã tạo đà cho ông và cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn Văn Lâm tiến mạnh hơn trong cuộc vận động xây dựng khu dân cư mẫu, từ việc cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng bồn hoa cây cảnh... đều được người dân hưởng ứng cao, tạo thành một phong trào lan toả trong bà con nhân dân. Đến nay, Thôn Văn Khang từ một thôn có điều kiện kinh tế khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã bứt phá xây dựng thành công khu dân cư mẫu và hoàn thành về đích trong năm 2017. Toàn thôn đã xây dựng được 6

(Xem tiếp trang 44)

Hãy thể hiện bản lĩnh và giữ vững niềm tin vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

CÔNG MINH - NGUYỄN MINH
Báo Quân đội Nhân dân

Những ngày gần đây, việc Đảng, Nhà nước ta kiên quyết đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý theo kỷ luật và pháp luật một số cán bộ sai phạm, trong đó có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao được dư luận xã hội đồng tình. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những băn khoăn, lo lắng và cả những quan điểm kích động, xuyên tạc, cho rằng, phải chăng những sai phạm đã trở thành “lỗi hệ thống” và đến mức trầm kha, thậm chí bi quan, suy giảm niềm tin. Trước hiện tượng này, chúng ta cần phải có cái nhìn bình tĩnh với bản lĩnh và niềm tin cách mạng đúng đắn...

Còn đó bài học “chặt cành để cứu cây”

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rằng, kỷ luật của Đảng ta là tự giác, nghiêm minh và đặc trưng của pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Việc xử lý những cán bộ vi phạm như trên không có gì là bất thường, đột biến từ trước tới nay nếu xét về nguyên tắc kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đã từ lâu, trong xã hội ta, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Và khi mà công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh thì những nguyên tắc ấy càng được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Đó là việc làm bình thường để xây dựng Đảng ta thật sự

trong sạch, vững mạnh; thật sự là người lãnh đạo trung thành, người đầy tớ của nhân dân. Đó là đòi hỏi tất yếu để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, “muôn điều phải có thần linh pháp quyền” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tâm niệm và căn dặn từ những năm đầu thế kỷ trước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng căn dặn: “... một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chân chính”. Soi rọi thực tiễn vào những lời căn dặn của Người, chúng ta càng thêm tin tưởng những việc làm gần đây của Đảng, Nhà nước ta chính là theo tinh thần một Đảng “có gan thừa nhận khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm”.

Việc xử lý một số cán bộ cấp cao gần đây cũng không phải có gì “ghê gớm”, chưa có tiền lệ mà trong lịch sử, Đảng ta cũng đã nhiều lần xử lý với tinh thần “tiên bộ, mạnh dạn, chân chính”. Không chỉ lấy đức trị để giáo dục, răn đe, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chú trọng xây dựng pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khi có luật rồi thì phải thi hành thật nghiêm. Một tháng sau ngày lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho UBND các kỳ, tỉnh, huyện

và làng, nêu rõ 6 căn bệnh cần đề phòng là: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Tháng 11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ và năm 1946, Người ký Quốc lệnh khép tội tham ô, trộm cắp của công vào tội tử hình. Trong trả lời chất vấn của Quốc hội vào năm 1946, Người nói: “Chính phủ hết sức làm gương, nếu làm gương không xong thì sẽ dùng pháp luật mà trị những kẻ hối lộ, đã trừng trị, đang trừng trị và sẽ trừng trị cho kỳ hết”.

Nói đi đôi với làm, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng y án tử hình đại tá quân nhu Trần Dụ Châu vì tội tham ô, lợi dụng xương máu của anh em chiến sĩ để lo việc cá nhân. Đến năm 1964, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trương Việt Hùng vì có bò bịch mà đầu độc vợ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định y án tử hình. Nói về sự việc đau xót này, Người đã để lại lời căn dặn đầy thâm thúy: “Thà chặt một cành sâu cho cây xanh tốt”.

Đau xót nhưng đồng thuận, tin tưởng

Nhìn lại những vụ việc xử lý cán bộ, công chức vi phạm gần đây, tuy số vụ việc bị xử lý có gia tăng, tính chất mức độ một số vụ vi phạm có nghiêm trọng hơn, cán bộ bị xử lý có những trường hợp ở cương vị lãnh đạo, chỉ huy cao cấp... nhưng bên cạnh sự đau xót, nuối tiếc, dư luận đồng đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân và cả bạn bè quốc tế đều rất đồng tình, tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta.

Không phải ngẫu nhiên mà có những cán bộ lão thành cách mạng, giáo sư, nhà nghiên cứu khi trả lời phỏng vấn báo chí đã đặt câu hỏi: “Việc nhiều cán bộ cao cấp bị xử lý hình sự là đáng lo hay đáng mừng?”. Câu trả lời đều có một điểm chung: Không ai có thể vui mừng trước việc đồng chí, đồng đội của mình, nhất là những đồng chí đã trưởng thành, phát triển lên cương vị cấp cao bị vi phạm, “nhúng chàm”

và “ngã ngựa”. Đó là nỗi đau xót, là những bài học đắt giá. Nhưng cũng không vì thế mà bi quan, tuyệt vọng, đến mức cho rằng: “Đảng ta như thế là hỏng rồi”, “sai phạm nhiều thế thì bộ máy này đâu còn trong sạch”(?). Ngược lại, nhìn vào những việc làm kiên quyết của Đảng, Nhà nước ta, chúng ta càng thêm tin tưởng công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng thành công, bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch.

Là một nhà nghiên cứu lý luận chuyên sâu về tám gương đạo đức của Bác Hồ, GS Hoàng Chí Bảo cho rằng: Khi nói đến vấn đề chống tham ô, tham nhũng, Người đã nói, phải thẳng tay trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể là ai. Chính điều đó là điều hợp với lòng dân nhất. Bởi dân chỉ muốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo cầm quyền để dân đi theo, dân noi theo và dân thực hiện sự nghiệp đổi mới này đến đích thành công. Những sự việc vừa qua tuy nhức nhối, đau đớn nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và không lãng tránh sự thật. Trong đó có sự thật nhìn thẳng vào chính đội ngũ cán bộ, mà cán bộ đã mắc vi phạm khuyết điểm thì phải kỷ luật. Chính điều đó làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, làm cho sức chiến đấu của Đảng được mạnh hơn”.

Niềm tin cách mạng

Sự quyết liệt đấu tranh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với những trường hợp vi phạm như thời gian vừa qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đã giúp cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng hiệu quả. Ý Đảng, lòng dân, vận nước hài hòa. Có thể thấy rất rõ xung quanh những sự việc ấy, tuy vẫn có không ít âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, kích động, chia rẽ, nhưng không thể làm nguội tắt ngọn lửa phòng, chống tham nhũng, không thể làm suy giảm niềm tin cách mạng chân chính.

(Xem tiếp trang 37)

Cảnh giác với nhóm tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

BẢO LINH



Một buổi sinh hoạt của “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Ảnh: PV

Thời gian qua, hoạt động tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật, đồng bào theo đạo “sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”. Các chức sắc, chức việc, đồng bào và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hòa nhập với cộng đồng, có nhiều đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động của các tôn giáo chính thống, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số “hiện tượng tôn giáo mới”, hoạt động vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có nhóm tự xưng là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Cách thức hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

“Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” vào Việt Nam từ năm 2001, do một số giáo sĩ Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam và một số

cá nhân làm việc ở Hàn Quốc về nước truyền đạo. Đến giữa năm 2016, ở Việt Nam đã phát triển được khoảng 3.000 người tin theo. Tuy nhiên, hiện chỉ có 01 điểm nhóm tại địa chỉ số 352/5c đường Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh được UBND phường Bình Hưng Hòa A cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo, tất cả các điểm nhóm khác hoạt động chưa được cấp phép.

Hoạt động của Hội được chia theo nhóm, gọi là sion. Sion nhỏ có khoảng 20 - 40 người, sion lớn lên đến vài trăm người. Họ thường thuê địa điểm, hoạt động dưới danh nghĩa là các công ty, doanh nghiệp..., sau đó tổ chức truyền đạo, làm lễ một tuần từ 2 - 3 lần. Đối tượng mà Hội hướng đến để truyền đạo là những người nhẹ dạ, cả tin, hay những tín đồ cuồng đạo và theo đạo mù quáng. Trong đó tập trung vào tầng lớp học sinh, sinh viên, phụ nữ, người già, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn... Ban đầu Hội tiếp cận đối tượng bằng cách rủ rê, an ủi, chia sẻ, đồng cảm với gia cảnh, sau đó làm cho đối tượng mù mị, lú lẫn và “tây nảo” với đủ mọi chiêu trò dễ dãi bề sai khiến.

Hội cho rằng, Đức Chúa Trời là đấng tối cao quyền năng, tạo ra các vì sao, các hành tinh và trái đất, tạo ra loài người để cai quản. Nay sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa Trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn lắm mới được Đức Chúa Trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt. Ai muốn cứu để khi chết được lên Thiên đường thì tham gia Hội. Người theo Hội phải tuân thủ những yêu cầu như: không thờ cúng tổ tiên (vì thờ cúng tổ tiên là thờ ma quỷ), không quan hệ vợ chồng, không tắm rửa, coi bố mẹ chỉ là thân xác già nua không có giá trị, gọi bố mẹ là anh, chị em, chỉ có một cha mẹ là Đức Chúa Trời, nộp phí cho tổ chức (dâng 1/10 tổng thu nhập hàng tháng để Đức Chúa Trời Mẹ giữ hộ), xúi dục các đối tượng bỏ bê công việc, học tập, gia đình đi nghe giảng đạo...

Các cơ quan chức năng xác định, những nhóm tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” đang có biểu hiện lan rộng, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của nhiều người dân. Những gì Hội thánh tuyên truyền là hoàn toàn trái ngược với thuần phong mỹ tục cũng như những giá trị chuẩn mực về đạo đức, văn hóa của người Việt; không được pháp luật Việt Nam cho phép...

Theo báo cáo của Công an Hà Tĩnh, “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” xuất hiện ở Hà Tĩnh từ tháng 5/2016, bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do Thiều Văn Hoan, sinh năm 1986, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An làm nhóm trưởng vào thuê trọ tại các địa điểm khác nhau ở thành phố Hà Tĩnh dưới vỏ bọc là nhân viên kinh doanh, tiếp thị để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia. Nhiều trường hợp nhẹ dạ, cả tin đã bị các đối tượng dụ dỗ tin theo.

Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 55 người theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, trong đó có 38 trường hợp là người Hà Tĩnh (số còn lại là người ở các tỉnh phía Bắc vào tuyên truyền). Đáng chú ý có 02 trường hợp là sinh viên, 01 học sinh phổ thông (sinh năm 2002) và 2 hưu trí.

Nhiều gia đình có người thân theo Hội đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng đề nghị đấu tranh giải tán tổ chức này và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu. Bởi theo họ, hệ lụy gây ra cho người tham gia là rất lớn, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền của, bỏ bê công việc, thậm chí làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, sống không có tinh thần, xa lánh tất cả mọi người, gây tổn hại cả về vật chất lẫn tinh thần.

Để người dân nâng cao cảnh giác...

Trước sự hoạt động của nhóm gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác

(Xem tiếp trang 37)

Hãy thể hiện bản lĩnh...

(Tiếp theo trang 34)

giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên nắm bắt tình hình tại địa phương, đơn vị, báo cáo với cơ quan chức năng khi phát hiện có hoạt động trái phép của nhóm người này. Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, tiếp tay cho Hội; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tránh gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh bằng nhiều kênh thông tin, tuyên truyền kịp thời về hoạt động trái phép của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ; chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của tổ chức trên để không bị lôi kéo, dụ dỗ; Nắm bắt, theo dõi tình hình để kịp thời can thiệp, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh.

Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị lôi kéo tham gia vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận, cần nhìn nhận đúng đắn, tuyệt đối không tham gia bình luận, cóp nhặt những thông tin bịa đặt tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

B.L

Những ngày gần đây, lợi dụng thông tin về các trường hợp cán bộ cao cấp, trong đó có cả một số tướng lĩnh, sĩ quan công an bị khởi tố, kẻ xấu đã kích động gây hoang mang, suy giảm niềm tin vào quân đội, công an với luận điệu “những thanh bảo kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ đã bị vấy bẩn, suy yếu”. Nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta luôn kiên định niềm tin, không lẫn lộn giữa hiện tượng và bản chất. Tuy có một số cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự nhưng một rừng cây được chặt một vài cành sâu bệnh thì rừng cây ấy thêm xanh tốt. Lực lượng vũ trang nhân dân vẫn là lực lượng tuyệt đối trung thành, vững mạnh và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tinh thần quyết liệt xử lý cán bộ vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả cán bộ đó là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị hay tướng lĩnh cao cấp cho thấy Đảng ta đã và đang bước vào một thời kỳ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mạnh mẽ, nghiêm túc và toàn diện nhất trước đòi hỏi ngày càng nặng nề của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó bắt nguồn từ ý chí của Đảng, bắt nguồn từ lòng dân và cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của cuộc sống, đòi hỏi của sự phát triển và hội nhập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: “Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khô tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”. Với niềm tin cách mạng, nhìn vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, chúng ta thấp lùn sự hy vọng và đồng thuận để đấu tranh, đẩy lùi những thói hư tật xấu, giúp Đảng ta ngày càng vững mạnh, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, để đất nước ngày càng tiến bộ và phát triển.

C.M – N.M

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Ngày 18/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2112/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó nêu rõ: Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của đông đảo Nhân dân. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc cưới, việc tang và lễ hội ở một số địa phương, gia đình vẫn còn những hạn chế như: Việc cưới, việc tang còn tổ chức lãng phí; ăn uống linh đình nhiều ngày, mời nhiều khách; dựng rạp, nhà bạt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; sử dụng loa đài công suất lớn, ngoài giờ quy định gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, vi phạm trật tự an toàn giao thông; vẫn còn tập quán đốt nhiều đồ giấy, rắc rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu trong thực hiện. Trong lễ hội còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, lộn xộn,...; vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ một số nơi chưa đảm bảo.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm trong cán bộ, công chức, đảng viên, Nhân dân các quy định của Đảng, Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chú trọng: Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/07/2009 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, kỷ niệm các ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua.

2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới, tang, lễ hội trang trọng, văn minh, tiết kiệm. Chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, dòng họ... trong tuyên truyền, vận động; lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thành tiêu chí xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân.

Quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội; không đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Đơn vị, địa phương nào có cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nghi thức trong việc cưới, việc tang, lễ hội trang trọng, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện, đặc điểm phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, vùng, miền, dân tộc, đẩy lùi các hủ tục; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội văn minh, tiến bộ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương mô hình tốt, cách làm hay; phản ánh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, biểu hiện tiêu cực, trái với thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội.

6. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới; tổ chức cưới tiết kiệm, lịch sự, trang trọng, vui tươi, không thuốc lá, không lạm dụng rượu bia, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương,...; xây dựng và nhân rộng một số mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, lịch sự.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung trên; định kỳ 6 tháng (trước 15/5) và 01 năm (trước 15/11) tổng hợp kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Ban Biên tập Tạp chí Thông tin - Tư tưởng của BCH Đảng bộ tỉnh đã nhận được tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: GS.TS Trần Văn Bính, TS Đặng Duy Bá, Lê Văn Sao, Lê Ngọc Châu, Hoàng Quốc Huấn, Khắc Hiến, Cù Tất Dũng, Hồ Công Thắng, Trần Quốc Dũng, Lê Văn Tùng, Phan Trung Thành, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Sỹ Đại, Tú Chi, Thúy Ngọc, Lê Trần, Thanh Hà, Công Minh, Nguyễn Minh, Trương Ngọc Ánh, Trà Giang,... Do khuôn khổ có hạn, trong số này, Tạp chí chỉ đăng một số bài, những bài viết còn lại Ban Biên tập sẽ lựa chọn đăng vào các số tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và mong các cộng tác viên tiếp tục gửi tin, bài, ảnh cho Tạp chí. Tin, bài, ảnh ghi đầy đủ họ tên, điện thoại, gửi theo địa chỉ: Tạp chí Thông tin - Tư tưởng, số 6 - Nguyễn Thiếp - Tp Hà Tĩnh hoặc qua Email: thongtintuht@gmail.com hoặc Email: tcthongtintutuong@hatinh.dcs.vn.

BAN BIÊN TẬP

THÔNG TIN PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 6/2018

I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

1. Thông qua nội dung cơ bản các văn kiện sau đây:

- Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
- Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
- Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Giao cho Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện các Nghị quyết nêu trên.

2. Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 - 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Thông tin liên quan:

1. Quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiếp tục được dư luận xã hội đồng tình

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến

đối với Báo cáo về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc và định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Theo hội nghị, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua có nhiều chuyển biến tốt hơn. Những kết quả đó là sự nỗ lực nhiều năm của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là những đóng góp của các cơ quan chức năng, càng khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được cán bộ, đảng viên hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Việc khởi tố bị can, bắt tạm giam một số cá nhân là cựu lãnh đạo chính quyền TP. Đà Nẵng và cựu lãnh đạo tổng cục của Bộ Công an liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi. Qua các vụ việc xảy ra, nhiều ý kiến cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát đối với đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đang đặt ra nhiều vấn đề tiếp tục phải được nghiên cứu, bổ sung các qui định, hoàn thiện pháp luật để ngăn ngừa, hạn chế các trường hợp vi phạm, sai phạm tương tự tái diễn.

Dư luận tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng sẽ đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề ngăn chặn, từng bước đẩy lùi, loại bỏ các phần tử cơ hội, tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

2. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, theo dõi, kỳ vọng vào những quyết sách hệ trọng của Đảng tại Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thảo luận và xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm, theo dõi. Tại phiên khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra tình trạng yếu kém, tồn tại trong công tác cán bộ hiện nay: Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; không ít cán bộ, quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Riêng về Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" đã có 154 lượt ý kiến thảo luận tại Tổ, có 12 ý kiến tại Hội trường; các ý kiến đều cơ bản nhất trí nội dung Đề án, làm rõ thêm, hiến kế một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm tính tập trung, dân chủ và môi trường chính trị lành mạnh, làm cho mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị thực sự là công bộc của dân, là hiện thân cho một Đảng chân chính, cách mạng.

Từ những kết quả cụ thể trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua, niềm tin trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhất là với đồng chí Tổng Bí thư và tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày càng được củng cố và nâng cao. Dư luận xã hội tin tưởng và kỳ vọng, trong thời gian tới công tác cán bộ các cấp sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, Đảng, đất nước sẽ có đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa "hồng", vừa "chuyên", xứng tầm yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam.

II. THÔNG TIN TRONG NƯỚC

1. Đề xuất thu thuế nhà ở trong Dự thảo Luật Thuế tài sản chưa nhận được đồng thuận xã hội

Phương án dự kiến thu thuế trong Dự án Luật Thuế tài sản do Bộ Tài chính đề xuất với bất động sản đối với nhà có giá trị từ 700 triệu đồng, hoặc từ 1 tỷ đồng trở lên, sẽ phải chịu thuế mức 0,4%/ năm; ô tô từ 1,5 tỷ đồng trở lên sẽ phải chịu thuế tài sản mức 0,3% hoặc 0,4%/ năm... đang trong quá trình xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, gây phản ứng nhiều chiều trong xã hội. Hầu hết các ý kiến từ cơ quan ban, ngành, Quốc hội, các chuyên gia... đều cho rằng cơ quan tham mưu

của Bộ Tài chính cần tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản biện xã hội để tham mưu xây dựng phương án thu thuế phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, ngành Tài chính cần tập trung nghiên cứu, điều chỉnh chính sách thu thuế có sức thuyết phục theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng và ban hành các quy định hỗ trợ cho các thành phần kinh tế trong nước phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội về chính sách thu thuế, đảm bảo hiệu quả bền vững, góp phần ổn định phát triển đất nước.

2. Nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị phạt “thẻ vàng”

Sau khi EU gior “thẻ vàng” đối với hàng thủy sản Việt Nam do Chính phủ ta đã chỉ đạo quyết liệt việc cải thiện tình hình nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu thủy sản; trong đó chú trọng truyền thông để ngư dân thay đổi phương thức đánh bắt, bảo quản thủy sản. Tình hình đã có chuyển biến tốt hơn, được các tổ chức giám sát quốc tế ghi nhận; hy vọng tới đây có thể được EU rút “thẻ vàng”. Tuy vậy, thực tế xuất khẩu thủy sản của Việt Nam bị cảnh báo, trả lại vì vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm vẫn ở mức cao, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín sản phẩm của thủy sản nước ta, làm giảm hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và tác động tiêu cực đến đời sống của ngư dân và người nuôi trồng thủy sản. Dư luận mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành chức năng rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật trong quản lý an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu; quản lý chặt chẽ việc cấp phép lưu hành thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thủy sản.

3. Vụ dùng than tre làm “thuốc chữa ung thư” và dùng bột pin nhuộm cà phê là những sai phạm vô nhân đạo

Vừa qua, các cơ quan chức năng ở Hải Phòng đã khởi tố vụ dùng than tre làm giả “thuốc chữa ung thư”; trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an, các lực lượng chức năng khẩn trương khởi tố, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật vụ việc nhuộm phế phẩm cà phê bằng bột pin xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Trên thực tế, công tác quản lý việc sản xuất, buôn bán dược phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã có chuyển biến tích cực, song dường như những kẻ vô lương tâm vẫn rắp tâm háms lợi mà có hành vi vi phạm pháp luật. Dư luận cho rằng, dược phẩm giả, kém chất lượng, thực phẩm bẩn còn tồn tại trên thị trường, nguyên nhân là do việc tổ chức thực thi luật còn nhiều yếu kém, quản lý tại nhiều ngành, nhiều cấp còn buông lỏng, cá biệt có trường hợp tiếp tay, làm ngơ cho sai phạm. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần phải chủ động phát hiện, tổ chức kiểm tra, lấy mẫu, thanh tra các cơ sở sản xuất thường xuyên, ban hành những quy định mới xử phạt hình sự các hành vi sản xuất dược phẩm giả và thực phẩm bẩn.

4. Bạo hành trong bệnh viện và trường học là biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức xã hội đối với hai nghề vốn được trọng thị

Phụ huynh bạo hành đối với giáo viên ngay trong trường, lớp, cho dù nguyên do là gì đi nữa thì cũng rất đáng lên án, vì đó là biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức xã hội đối với Nhà giáo, nếu phụ huynh ứng xử với giáo viên như vậy thì học sinh và toàn xã hội sẽ nhìn giáo viên giống như một “tội đồ”.

Hàng loạt vụ bác sĩ, nhân viên y tế bị hành hung ngay tại bệnh viện, cho dù lý do như thế nào thì cũng không thể chấp nhận, vì ngay chỗ “cứu người” lại để diễn ra cảnh đánh người thì người thầy thuốc còn tâm trí nào mà chuyên tâm lo cứu bệnh nhân; vì trước hết họ phải lo giữ an toàn tính mạng, danh dự của mình trước người nhà bệnh nhân. Đáng lên án nhất là những kẻ tấn công bác sĩ, thành phần chính là những côn đồ, cán bộ, doanh nhân cật thế lăm tiền... chỉ vì thầy thuốc không “ưu tiên phục vụ” người thân của họ trước người khác.

5. Bài học đau lòng về quản lý đất đai ở TP. Hồ Chí Minh

Vụ chuyển nhượng hơn 32 ha đất tại huyện Nhà Bè giữa Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và Công ty TNHH Một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) và chuyện thất lạc bản đồ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm thu hút sự chú

ý trong thời gian gần đây. Dư luận cho rằng những năm qua, nhiều tài sản là nhà, đất công nằm ở vị trí vàng tại một số địa phương đã được “phù phép” bán rẻ cho các doanh nghiệp, cũng như nhiều doanh nghiệp lấy đất nông nghiệp của bà con đang canh tác làm dự án, nhưng đến bù với giá rất rẻ, thấp hơn nhiều lần so với giá thị trường gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Nhiều ý kiến đề nghị, các cơ quan, chính quyền địa phương cần siết chặt công tác quản lý, công khai minh bạch, thực hiện nghiêm việc thanh lý, bán tài sản công theo qui định của pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm, không để hiện tượng câu kết giữa người có chức có quyền, các cá nhân thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp sâu sau nhằm trục lợi, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.

III. THÔNG TIN QUỐC TẾ

1. Cuộc gặp cấp cao liên Triều mở ra cơ hội mới cho việc văn hồi hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc vào năm 1953 bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp định hòa bình - đồng nghĩa với việc hai miền Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Triều Tiên từ lâu đã tìm kiếm một hiệp định hòa bình để thay thế hiệp định đình chiến. Hai miền Triều Tiên đã nối lại cuộc thảo luận này nhưng Hàn Quốc vẫn băn khoăn không biết thuật ngữ “hiệp định hòa bình” sẽ ám chỉ một “chế độ hòa bình” hay “thỏa thuận để chấm dứt các hành động thù địch”. Hiệp định đình chiến này được ký kết bởi Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu cùng với Triều Tiên và Trung Quốc - có nghĩa là họ sẽ là các bên tham gia ký hiệp định hòa bình. Mặc dù Hàn Quốc không phải là một bên trong hiệp định đình chiến nhưng trên thực tế, họ cũng cần nhất trí với các điều khoản của hiệp định hòa bình.

Tuyên bố của Triều Tiên về việc cam kết chấm dứt các vụ thử vũ khí hạt nhân của nước này được xem là sự tiến triển “đầy ý nghĩa”, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc - Triều Tiên, Mỹ - Triều Tiên diễn ra thành công. Hàn Quốc cũng khẳng định rằng một hiệp định hòa bình sắp được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thông báo của Kim Jong-un không bao gồm cam kết hủy bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa hiện có; việc ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ là điều “phi thường” bởi Kim Jong-un coi đó là cơ chế duy nhất để giúp Triều Tiên không bị thay đổi chế độ hay xâm lược từ bên ngoài. Cũng có ý kiến cho rằng, Kim Jong-un không thể từ bỏ mọi thứ ngay lập tức, nhưng rõ ràng rằng ông đang thể hiện thiện chí nghiêm chỉnh nhất của mình nhằm mở đường cho các cuộc thương lượng diễn ra suôn sẻ. Triều Tiên cho biết không cần thử bom hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa mà nước này đã sở hữu. Kim Jong-un sẽ dồn mọi nỗ lực hướng tới phát triển kinh tế.

Theo các chuyên gia, để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên không thể chỉ phụ thuộc vào 3 nước Mỹ - Triều - Hàn. Vấn đề hạt nhân Triều Tiên là vấn đề an ninh mang tính khu vực của Đông Á, không chỉ là kết quả của trạng thái đối địch lâu dài giữa Mỹ và Triều Tiên mà còn là một bộ phận của kết cấu địa chiến lược phức tạp tại Đông Á. Việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, hòa bình và ổn định của bán đảo này trong tương lai, cũng như tiến trình thống nhất hai miền tất sẽ đem lại thay đổi to lớn cho kết cấu địa chiến lược Đông Á, do đó cần phải phản ánh được lợi ích an ninh của các quốc gia có liên quan trong khu vực. Chính quyền Moon Jae-in đã nỗ lực thúc đẩy tiếp xúc, đối thoại liên Triều, qua đó làm cầu nối cho tiếp xúc, đối thoại Mỹ - Triều, mong muốn hòa bình kiên định và nỗ lực ngoại giao của Hàn Quốc đều được khẳng định rõ. Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải là nhân tố quyết định chiều hướng vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bởi ảnh hưởng của Hàn Quốc đối với Mỹ và Triều Tiên cũng như phạm vi, mức độ điều chỉnh chính sách của Hàn Quốc đối với Triều Tiên đều có giới hạn. Sự tiếp xúc, đối thoại liên Triều cũng không thể nhanh chóng, thực sự làm thay đổi hiện thực đối lập về xã hội, quân sự giữa hai bên. Chính quyền Hàn Quốc cũng không thể đơn phương nói lỏng, gỡ bỏ biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Do vậy, tiếp xúc, đối thoại liên Triều, Mỹ - Triều đều chỉ là biện pháp chứ không phải mục đích.

2. Hoạt động của “Trung đoàn bắt tử” diễn ra khắp thế giới nhân ngày Chiến thắng phát xít

Trong không khí kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là

73 năm Ngày chiến thắng vinh quang của quân và dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại (09/5/1945 - 09/5/2018), hoạt động của phong trào xã hội “Trung đoàn bắt tử” diễn ra khắp nơi. Từ một phong trào chỉ diễn ra tại một số thành phố của Nga, đến nay hoạt động này đã được hưởng ứng tại nhiều nước trên khắp thế giới. Tại Mỹ, hoạt động của “Trung đoàn bắt tử” đã diễn ra ở New York và Thủ đô Washington.

Tại khu vực châu Mỹ, hoạt động tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh để cứu toàn nhân loại khỏi thảm họa phát xít cũng được tổ chức tại nhiều nước như Cuba, Brazil, Argentina, Mexico... Năm nay là năm đầu tiên phong trào “Trung đoàn bắt tử” đã lan đến Chile.

Tại châu Âu, những người hưởng ứng hoạt động của “Trung đoàn bắt tử” ở Italy bao gồm những người gốc Nga hoặc các nước thuộc Liên Xô trước đây và cả người dân nước sở tại, đã tập trung tại thủ đô Rome. Tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, những người tuần hành giơ cao ảnh của những người thân tham gia cuộc chiến tranh chống phát xít. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra tại Thụy Sĩ, Bỉ, Slovakia và Macedonia.

Ở châu Á, hoạt động của “Trung đoàn bắt tử” đã lần thứ hai tổ chức tại Nhật Bản. Nhiều người Nga đang sinh sống ở Nhật Bản cũng như các nhân viên cùng gia đình của phái Bộ Ngoại giao Nga tại Tokyo ngày 05/5/2018 đã tập trung tại Đại sứ quán Nga để hưởng ứng phong trào này.

Tại thành phố Melbourne của Australia, hàng trăm người cũng đã tập trung tại trung tâm thành phố và tuần hành dọc bờ sông Yarra, sau đó tổ chức hoạt động tập thể tại công viên Batman.. Ngày 05/5/2018, cuộc tuần hành “Trung đoàn bắt tử” cũng lần đầu tiên được tổ chức ở Zambia, quốc gia miền Nam châu Phi với sự tham gia của hàng trăm người.

Cái tên “Trung đoàn bắt tử” diễn ra trên khắp thế giới nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến được xem là tàn khốc nhất lịch sử nhân loại này - chiến thắng phát xít, đặc biệt là các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô./.

H.T (tổng hợp)

Người vắc tù và...

(Tiếp theo trang 32)

vườn mẫu, mỗi vườn cho thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm, các hộ khác xóa bỏ vườn tạp, tăng gia sản xuất, đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân của nhân dân trong thôn đạt từ 35 - 40 triệu đồng/người/năm. Đạt được kết quả đó, ông Minh chia sẻ: “Trong xây dựng khu dân cư mẫu người đứng đầu cần chọn tiêu chí nào có tính quyết định và tạo động lực cho tiêu chí sau làm trước, thôn Văn Khang chọn tiêu chí cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu làm trước để người dân thấy được tính hiệu quả từ nhà ra ngõ rồi mới đến đường làng, ngõ xóm”.

Trong thời gian tới, ông đang ấp ủ sẽ cùng với chi bộ, ban chỉ huy thôn đoàn kết người dân, xây dựng Thôn Văn Khang thành một khu dân cư kiểu mẫu, trở thành địa điểm tham quan, học tập cho các địa phương khác. Với đường làng ngõ xóm sạch, đẹp, người dân chan hòa, hiếu khách, có các nghề thủ công để giúp nhân dân phát triển kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, xây dựng thêm nhiều vườn mẫu, đặc biệt sẽ phát triển mô hình vườn chanh kết hợp chăn nuôi gà và bò câu... Ông tâm sự: “Tôi xem nông thôn mới là cuộc cách mạng, không chỉ dừng lại ở đó mà còn phải tiến xa hơn, có mục tiêu rồi, nhân dân đồng thuận rồi thì thừa thắng xông lên quyết làm bằng được”. Những dự định của ông thôn trưởng về một khu dân cư kiểu mẫu đang dần được thực hiện, nhưng hôm nay khi đến thôn Văn Khang mỗi người đều thấy được những kết quả bước đầu, với một làng quê nông thôn yên ả, những cánh đồng ngô, lúa mướt xanh, có những con đường rộng lớn, hoa nở bốn mùa, mỗi lối vào, ngõ ra có những bảng tin như tô điểm thêm cho vùng quê nông thôn mà ở đó cái cũ, cái mới đang đan xen hòa quyện tô đẹp cho nhau... .

Như lời chào trước lúc chia tay, thôn trưởng Đào Hồng Minh chia sẻ: Đã làm nghề vắc Tù Và thì phải “kiên trì, kiên quyết và tâm huyết” mới thành công.

T.Q.D